
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งท่ี ๑๓ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  หองประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หองประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายจุลพันธ  อมรวิวัฒน รองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่สอง ปฏิบัติหนาท่ีประธานของท่ีประชุม ไดเชิญผูแทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณเขาชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตอท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได ดังนี ้

 
เรื่องท่ีพิจารณา 

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจายของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมและหนวยงานในกํากับ  

๑. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาต ิ(องคการมหาชน)  
๒. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคการมหาชน) 
๓. สํานักงานนวตักรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจายของกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานในกํากับ  
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๒. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓. สํานกังานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ  
๔. กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
๕. กรมการขาว 
๖. กรมประมง 
๗. กรมปศุสัตว 
๘. กรมวชิาการเกษตร 
๙. กรมหมอนไหม 
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ผลการพิจารณา 

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมและหนวยงานในกํากับ  

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ   ๓๒๙,๕๘๒,๙๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามวาสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดมีแผนการใหบริการ

วิชาการดานดาราศาสตรไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ อยางไร 
- ขอสอบถามวางานวิจัยเกี่ยวกับดาราศาสตรของสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการ

มหาชน) มีการวางเปาหมายของการคนควาในดานใดบางและมีแนวทางการเผยแพรขอมูลจากการวิจัย
ผานทางชองทางใด 

- ขอสอบถามวาสถาบันวิ จัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) มีความคืบหนา 
ในการพัฒนาระบบ LiDAR (Light detection and ranging) เพ่ือการตรวจวัดคาชั้นบรรยากาศ 
ที่มลพิษไมสามารถเคล่ือนผานได อยางไร และพรอมนํามาใชงานจริงหรือไม 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดดําเนินการบริหารทองฟองจําลอง 

ท่ีอยูในความรับผิดชอบ ๕ แหงตอเนื่อง โดยเปนการฉายภาพดาวเพ่ือสรางการเรียนรูดวยระบบดิจิทัล 
ซึ่งใชงบประมาณไมมาก สวนผลวิจัยที่โดดเดนเวลานี้ คือ เรื่องดาวเคราะหนอกระบบสุริยะ ซึ่งปจจุบัน
คนพบแลว จํานวน ๑๓ ดวง และไดมีการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือ 
กับทองถิ่นในการคนควาเรื่องโบราณดาราศาสตร เชน การคนพบการกอสรางกอปราสาทพนมรุง 
ที่นําไปสูปรากฏการณการตกของดาวจิตรา นอกเหนือไปจากการขึน้ของพระอาทิตยผานประตู ๑๕ ชอง  

- สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดทีมงานวิจัยคุณภาพอากาศและฝุน  
PM ๒.๕ โดยเร็ว ๆ นี้จะทยอยเผยแพรผลงานวิจัยที่คนพบตอสาธารณะ 

- สําหรับโครงการดาราศาสตรสําหรับคนท้ังมวล มุงเนนการทํากิจกรรมใหกับผูพิการ 
และผูสูงอายุเปนหลัก สวนโครงการศูนยฝกอบรมดาราศาสตรนานาชาติภายใตยูเนสโก เปนการจัด
ฝกอบรมใหกับเยาวชนเพ่ือสรางการเรียนรู การวิจัยทางดาราศาสตร ซึ่งท้ังสองโครงการมีวัตถุประสงค
แตกตางกันชัดเจน 

- ระบบ LiDAR มีหลายประเภท ซึ่งระบบที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
ที่สําเร็จ คือ ระบบที่ใชวัดอนุภาคฝุนละอองรวมถึง PM ๒.๕ วาสามารถขึ้นไปในชัน้บรรยากาศความสูง
เทาไหร โดยพรอมจะสนับสนุนการทํางานของกรมอุตุนิยมวิทยา และภาคเอกชน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายเอกราช  อุดมอํ านวย กรรมาธิการ ขอให สถาบันวิ จัยดาราศาสตรแห งชาติ  

(องคการมหาชน) สงขอมูลวัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินการในโครงการดาราศาสตรสําหรับคน
ทั้งมวล ๑,๐๖๔,๓๐๐ บาท และคาใชจายโครงการศูนยฝกอบรมดาราศาสตรนานาชาติภายใตยูเนสโก 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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- นายรมธรรม  ขํานุรักษ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอใหสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 
(องคการมหาชน) สงขอมูลแนวทางการบริหารจัดการโครงการทองฟามืดในปงบประมาณ ๒๕๖๘  
และหลักเกณฑในการคัดเลือกพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 

 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ๘๒๓,๓๑๒,๕๐๐ บาท 
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในประเด็น

ตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มีโครงการ 

ดิจิทัลแพลตฟอรมเกษตรเชิงพ้ืนที่รายแปลงเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระยะท่ี ๓ จึงขอสอบถามวา
การดําเนินงานโครงการในระยะท่ี ๑ - ๒ มีผลงานในดานใดบาง 

- โครงการสนับสนุนการกําหนดนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร 
(Climate - Resilient Agriculture) โครงการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
/อัจฉริยะดวยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศแบบมีสวนรวมกับชุมชน (SGi - Farm) และ โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถในพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะเพ่ือรองรับสภาพการเปล่ียนแปลงในอนาคตดวยขอมูลสาม
มิติคูเสมือน (GeoSpatial Digital Twins for Smart Cities) ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  มีวัตถุประสงคและตั้งเปาหมายโครงการนี้ไวอยางไร 

- ขอสอบถามวา เหตุใดสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
ปรับตัวชี้วัดการทํางานลดลง และสาเหตุของรายไดท่ีลดลงตั้งแตป ๒๕๖๔ พรอมกับจะมีการเพ่ิมรายได
เพ่ือลดการของบประมาณอุดหนุนอยางไร 

- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มีโครงการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน ๑๘๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท ที่เชื่อมโยงกับ
โครงการ One Map จึงขอสอบถามวาโครงการดังกลาวจะสามารถชวยสงเสริมโครงการ One Map 
อยางไร และเปนโครงการที่ซ้ําซอนกับโครงการอื่นที่มีความใกลเคียงกันหรือไม 

- โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะเพ่ือรองรับสภาพการเปล่ียนแปลง
ในอนาคตดวยขอมูลสามมิติคูเสมือน (GeoSpatial Digital Twins for Smart Cities) ของสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ซึ่งเปนการจําลองโลกและเหตุการณ
เสมือนจริง และบูรณาการขอมูลตามเวลาจริงเพ่ือดําเนินการแกไขไดอยางทันทวงทีรวมถึงตรวจสอบ
สถานการณแบบ what - if (เกิดอะไรขึ้นถา) ขอสอบถามวามีการตั้งเปาหมายและผลลัพธของโครงการ
นี้อยางไร 

- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดมีความรวมมือกับ
สมาคมแป งมัน สําปะหลังไทย เพ่ือสรางแอปพลิเคชันตรวจสอบการระบาดของโรคใบดาง 
ในมันสําปะหลัง จึงขอสอบถามวาโครงการดิจิทัลแพลตฟอรมเชิงเกษตรพ้ืนท่ีรายแปลง เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจฐานลาง ครอบคลุมแอปพลิเคชันตรวจสอบการระบาดของโรคใบดางหรือไม 

 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๔ 
 

- โครงการดิจิทัลแพลตฟอรมเกษตรเชิงพ้ืนท่ีรายแปลงเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  
ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ในปงบประมาณท่ีผานมา
พบวาแอปพลิเคชันของโครงการยังไมมีความเสถียร จึงขอสอบถามวาจะมีแนวทางพัฒนาในอนาคต
อยางไร  

- โครงการศึกษาความเปนไปไดในการสรางทาอวกาศยาน ในประเทศไทย ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มีผลการศึกษาอยางไร  
และการกอสรางทาอวกาศยานยังมีความจําเปนตอไปในอนาคตหรือไม 

- โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะเพ่ือรองรับสภาพการเปล่ียนแปลง
ในอนาคตดวยขอมูลสามมิติคูเสมือน (GeoSpatial Digital Twins for Smart Cities) ของสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ๑๐๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอสอบถามวามี
งบประมาณสําหรับเปนฐานขอมูลและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศระบบ LiDAR (Light detection and 
ranging) จํานวนเทาไหร 

- ขอสอบถามวากระทรวงเกษตรและสหกรณ  และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม นําขอมูลภาพถายดาวเทียมของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) ไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมหรือไม โดยเฉพาะการตรวจหาตนเหตุของการ 
เกิดฝุน PM ๒.๕ 

- ขอสอบถามวาสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  
ไดประสานใหขอมูลภาพถายดาวเทียมพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยใหกับหนวยงานที่ เกี่ยวของหรือไม  
เพ่ือกําหนดแนวทางการเยียวยาใหกับประชาชนไดอยางแมนยํา 

- ขอสอบถามวา สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  
มีแนวทางการปรับปรุ งตั วชี้ วั ดความ สําเร็จของ อุทยานรั งสรรคนวัตกรรมอวกาศ หรือ  
Space Inspirium อยางไร พรอมกับวิธีการที่จะทําใหเยาวชนสนใจเขาชมมากขึ้น 

- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มีแนวทางการบริหาร
จัดการแอปพลิเคชั่นท่ีกระจัดกระจายอยูอยางไร 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- โครงการดิจิทัลแพลตฟอรมเกษตรเชิงพ้ืนท่ีรายแปลงเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จะมีการ

ดําเนินการแบงเปน ๓ ระยะ โดยระยะท่ี ๑ จะเปนการทดลองในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะท่ี ๒ 
ครอบคลุมท้ังภาคกลาง และระยะท่ี ๓ จะครอบคลุมทั้งประเทศไทย 

- โครงการสนับสนุนการกําหนดนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร  
มีวัตถุประสงคใหขอมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับความเปนไปไดของการเกิดภัยแลงและฝนตกแกเกษตร  
เพ่ือใหสามารถวางแผนการเพาะปลูกไดตามความเหมาะสม 

- โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะเพ่ือรองรับสภาพการเปล่ียนแปลง
ในอนาคตดวยขอมูลสามมิติคูเสมือน เปนโครงการท่ีนําขอมูลจากดาวเทียมมาแปรเปนรูปแบบ ๓ มิติ
ดวยความละเอียดขั้นสูง เพ่ือวางแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในเมือง 
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- ตัวชี้วัดการทํางานพ้ืนฐานของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน) ยังไมไดเปล่ียนแปลง แตอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดเฉพาะโครงการท่ีดําเนนิการแตกตาง
กันในแตละป 

- สําหรับสาเหตุท่ีทําใหรายไดของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) ลดลงนั้นมาจากการท่ีมุงเนนการใหขอมูลไปใชโดยไมไดคํานึงการแสวงหารายได 
เปนหลัก โดยวางแผนการทํางานวาเปนการใหบริการภาครัฐรอยละ ๘๐ และบริการเอกชนรอยละ ๒๐   

- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ไมไดมีหนาผลิต  
One Map โดยตรง แตทําขอมูลการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่เพ่ือเปนขอมูลสนบัสนนุการทํางานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเทานั้น 

- การแกไขปญหาโรคในมนัสําปะหลัง และโครงการดิจิทัลแพลตฟอรมเกษตรเชิงพ้ืนที่รายแปลง
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
ใหความสําคัญตอเนื่อง ซึ่งยอมรับวามีปญหาเรื่องรูปแบบการใชแอปพลิเคชั่น แตจะเรงประสานงาน 
กับผูปลูกมันสําปะหลังเพ่ือแกไขปญหาตอไป 

- สําหรับความเปนไปไดในการสรางทาอวกาศยานในประเทศไทย ในเชิงเทคนิคมีโอกาส 
เปนไปได แตตองทําการศึกษาความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมไปถึงปจจัยอื่น ๆ ตามกรอบ 
ท่ีสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหคําแนะนําสําหรับการดําเนินโครงการขนาดใหญ 

- ระบบ LiDAR ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
เปนการใชสําหรับการสรางขอมูลสามมิติจากดาวเทียม  

- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดประสานงานให
ขอมูลภาพถายเดียวแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาโดยตลอด เชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือแกไขปญหาไฟปาและการเผาท่ีเปนตนเหตุของฝุนละออง PM ๒.๕ สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ํา เปนตน  

- อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ หรือ Space Inspirium สวนใหญอยูในสภาพทรุดโทรม 
เนื่ องจากมีการดํ าเนินการมาเป นระยะเวลานาน แต สํ านั กงาน พัฒ นาเทคโนโล ยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดพยายามปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอใหมีความทันสมัย 
ตอเนื่อง พรอมกับกระจายองคความรูไปยังพ้ืนที่อื่นๆ 

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สํานักงานนวตักรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ควรไดรับบาทเพ่ิมมากขึ้นในการประสานงาน

กับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมท่ีสรางประโยชนใหกับ
ประชาชน  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอให สํ านั กงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) สงขอมูลเงินนอกงบประมาณท่ีเปนรายไดจากการรับถายภาพ
ดาวเทียม พรอมกับระบุชื่อผูวาจางท่ีเปนหนวยงานภาครัฐและเอกชนเทาที่สามารถเปดเผยได 
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- น ายฐากร  ตัณ ฑ สิทธิ์  ก รรมาธิ ก าร  ขอ ให สํ านั ก งาน พัฒ นาเทค โน โล ยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) สงขอมูลตามรายการ ดังนี้  

๑. ผลการดําเนินโครงการดิจิทัลแพลตฟอรมเกษตรเชิงพ้ืนท่ีรายแปลงเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากในระยะท่ี ๑ - ๒ และ  

๒. วัตถุประสงค การกําหนดเปาหมาย และแนวทางการดําเนินโครงการสนับสนุนการกําหนด
นโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร (Climate-Resilient Agriculture) โครงการ
ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉรยิะ ดวยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศแบบมีสวน
รวมกับชุมชน (SGi - Farm) และ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในพัฒนาเมอืงนาอยูอัจฉริยะเพ่ือรองรบั
สภาพการเปล่ียนแปลงในอนาคตดวยขอมูลสามมิติคูเสมือน (GeoSpatial Digital Twins for Smart 
Cities) 

- นางสาวศศินันท  ธรรมนิฐินันท กรรมาธิการ ขอใหสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) สงขอมูลแนวทางการปรับปรุงอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 
หรือ Space Inspirium 

- นายภัทรพงษ  ลีลาภัทร กรรมาธิการ ขอใหสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  สงขอมูลตามรายการ ดังนี้  

๑. พ้ืนที่เผาไหม หรือ Burn Scar ของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน (ลาว กัมพูชา และ 
เมียนมา) ระหวางป ๒๕๖๖-๒๕๖๗ โดยใหสงมารูปแบบ Shapefile  

๒. แผนท่ีการเพาะปลูกเกษตรกรรมในประเทศไทยโดยใหสงมารูปแบบ Shapefile 
 
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ    ๓๑๗,๘๖๒,๕๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) มีโครงการสรางนวตักรภูมิภาคและนักพัฒนา

เมืองนวัตกรรม แตตั้งเปาหมายสรางนวัตกร ๓๐๐ ราย จากที่เคยทําได ๓๕๙ ราย และนักพัฒนาเมือง 
๕๐ รายจากเดิมทําได ๘๒ ราย จึงขอสอบถามถึงสาเหตุของการปรับตัวเลขดังกลาว 

- สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดอธิบายวาการสรางเครือขายนวัตกรภูมิภาค
และนักพัฒนาเมืองนวัตกรรม ยังไมมีความเปนรูปธรรม จึงขอสอบวาปงบประมาร ๒๕๖๘ สํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จะมีแนวทางการพัฒนาโครงการนี้ใหเกิดประสิทธิภาพอยางไร 
และการดําเนินการท่ีผานมาสามารถสรางผลงานในเรื่องใดบาง 

- ขอสอบถามวาสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จะมีแนวทางการสนับสนุน
ผูประกอบการผลิตชิ้นสวนรถยนตพลังงานสันดาปเขาสูอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตพลังงาน
ไฟฟาอยางไร 
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หนวยงานตอบขอซักถาม 
- การพัฒนานวัตกรภูมิภาคและพัฒนาเมืองนวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการ

มหาชน) มั่นใจวานาจะสามารถผลิตนักพัฒนาเมืองและนวัตกรไดมากกวาเปาหมายท่ีตั้งไว เนื่องจาก
ปจจุบันมีผูสมัครเปนจํานวนมาก ซึ่งจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมตอไป 

- สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ทํางานดานนวัตกรรมเกี่ยวกับเมือง
หลากหลายมิติครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม การแจงเตือนภัย การพัฒนาทักษะของชุมชน การยกระดับ
สินคาและบริการของทองถิ่น การแพทย การเกษตรการผลิตอาหาร ซึ่งจะเปนการทํางานในระยะยาว 
ท่ีจะสรางผลงานเปนรปูธรรมตอไป  

- สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดรับงบประมาณเพ่ือเปนทุนสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา ซึ่งไมไดมุงเนนไปท่ีการสรางรถยนตเปนหลัก แตจะเปนการพัฒนาผลิต
แบตเตอรี่ และสถานีชารจรถไฟฟา 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายอนุสรณ เอี่ยมสะอาด โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอใหสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

(องคการมหาชน) สงขอมูลแนวทางการสรางผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาประดิษฐ (AI) 
และฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

 
มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจายของกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานในกํากบั  
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ๔๙๒,๗๖๒,๓๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในประเด็นตาง ๆ  

ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดงบบุคลากรภาครัฐจํานวน ๗ หนวยงาน สํานักปลัดและหนวยงานอื่น ๆ 

สัดสวนสูงเกินกวารอยละ ๕๐ ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ทําให โครงการสนับสนุน 
และชวยเหลือเกษตรกรลดลง แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรหรือแผนงาน พิจารณาขอมูลสวนนี้หรือไม   

- ขอทราบรายละเอียดโครงการสินคาเกษตรมูลคาสูง กําหนดตัวชี้วัดสินคาเกษตรนํารอง 
จํานวน ๒๐๐ ตําบล ผลการดําเนินงานภายใตงบประมาณท่ีไดรับ จํานวน ๕ ลานบาท มุงเนนในพ้ืนท่ี
จังหวัดใดหรือยุทธศาสตรอยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการสนับสนุนการจัดตั้งเซฟท่ัวโลกดานการเกษตร วงเงิน ๓๖  
ลานบาท ระบบปองกันโจมตีและวิเคราะหภัยคุกคามทางไซเบอร จํานวน ๑ ระบบ ขอทราบรูปแบบ
การโจมตีหรือภัยคกุคามท่ีมีความจําเปนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดผลการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชนในป ๒๕๖๖ อยางไร 
และขอทราบผลการดําเนินโครงการดังตอไปนี้ โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูก ๑. ขาวเปลือก
หอมมะลิ ตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไมเกิน ๑๕ ตัน ๒. ขาวเปลือกหอมมะลิอบอุนนอกพ้ืนที่ 
ตันละ ๑๔,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไมเกิน ๑๖ ตัน ๓. ขาวเปลือกเจา ตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ครัวเรือน
ละไมเกิน ๓๐ ตัน ๔. ขาวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ ๑๑,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไมเกิน ๒๕ ตัน และ 
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๕. ขาวเปลือกเหนียว ตันละ ๑๒๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไมเกิน ๑๖ ตัน ปจจุบันโครงการดังดําเนินการ
อยูหรือไม  

- ขอทราบรายละเอียดมาตรการคูขนาน โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว สินเชื่อ
ชะลอการขายขาวเปลือกนาป คาฝากเก็บและคารักษาขาวเปลือกใหกับเกษตรกร ๑,๕๐๐ บาท ตอตัน 
มีอยูหรือไม และสินเชื่อเพ่ือรวบรวมขาว 

- ขอทราบรายละเอียดการชดเชยเกษตรกรจํานวนหนึ่งไร วงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๔ ตอป โดยสถาบันเกษตรกรจะรับภาระดอกเบี้ยรอยละ ๑ ตอป โดยรัฐบาล
ชดเชยอัตรารอยละ ๓ ตอป อยางไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางดาน
เกษตรของผูปลูกขาว มีการชดเชยวงเงิน ๔๕๐ ลานบาท วงเงินสินเชื่อรวมท้ังหมด ๓๘,๐๐๐ ลานบาท 
และโครงการสนับสนุนคาบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผลิตเกษตรกรผูปลูกขาว 
สนับสนุนในอัตรา ๑ ,๐๐๐ บาท สูงสุดไมเกิน ๒๐ ไรไมเกิน ๒๐ ,๐๐๐ บาท ตอครัวเรือน ยังคง
ดําเนินการอยูหรือไม 

- ขอทราบรายละเอียดสหกรณออมทรัพยจํานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท แนวทางการ
แกปญหาแยกเปนหนวยงานอิสระ เพ่ือใหการบริหารงานเกิดความคลองตัวและไมใหเกิดผลกระทบ 
กับสหกรณออมทรัพยอื่น ๆ เชนที่ผานมา 

- ขอทราบแนวทางการบูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของชวยเหลือเกษตรกรหรือไม ในการ
แกปญหาความเดือดรอนของประชาชน เชน น้ําทวม น้ําแลง แมลงศัตรูพืชระบาด  

- ขอทราบรายละเอียดสัดสวนของภาคเกษตรเมื่อเทียบกับจีดีพีท้ังหมดของประเทศมีแนวโนม
ลดลงอยางมีนัยตามลําดับในป ๒๕๖๕ คิดเปนรอยละ ๘ หรือจํานวน ๑.๕ ลานบาท มีความสําคัญ 
ตอภาพรวมของเศรษฐกิจนอยลงไป ขอทราบแนวทางการเพ่ิมมูลคาของภาคเกษตรใหมีสัดสวนเพ่ิมขึ้น
อยางไร 

- ขอทราบแนวทางการแกปญหาโรคใบดางของมันสําปะหลังและทอนพันธุมันสําปะหลังท่ีไมมี
คุณภาพ อยางไร และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแกปญหาดังกลาวอยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหนา โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยใหญ ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน อยางไร  

- ขอทราบแนวทางการสงเสริมเกษตรอินทรีย และแกปญหาราคาสินคาเกษตรอินทรียตกต่ํา 
ผลผลิตตอไร และผลตอบแทนใหกับสมาชิกอยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Secter Ocset ที่มีวัตถุประสงค ปฏิบัติการ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรดานเกษตร สนับสนุนการปองกันการโจมตีทางไซเบอร วงเงิน ๓๖.๒ 
ลานบาท ตัวชี้วัดอยางไร และมีรูปแบบภัยคุมคามไซเบอรท่ีเกี่ยวกับการเกษตรอยางไร  

- ขอทราบแนวทางการแกปญหาการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรมและตัวชี้วัดระบุวาครัวเรือนเกษตร
ไดรับประโยชนจากการลดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จํานวน ๒,๑๐๐ ครัวเรือน มีความคิดเห็น 
ตอเรื่องดังกลาวอยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดการพัฒนาศักยภาพ การติดตามและวิเคราะหภัยพิบัติการเกษตร 
ในระดับพ้ืนที่ สามารถทําไดจริงหรือไม 
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- ขอทราบรายละเอียดเรื่องของภัยพิบัติในโครงการประเมินระดับความเส่ียงของพ้ืนท่ีภัยแลง
โดยการแจงเตือนดวยระบบเอไอ แผนพัฒนาระยะท่ีสอง จึงขอทราบความคืบหนาและผลการ
ดําเนินงานระยะแรกเปนอยางไรบาง 

- ขอทราบแผนงานสงเสริมการตลาดใหกับเกษตรกรผูปลูกพืชใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดอยางไร 

- ขอทราบรายละเอียดการกําหนดตัวชี้วัดรายไดประเภทเงินสดครัวเรือนเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๐  
มีกระบวนการวัดผลอยางไร พิจารณาจากหลักเกณฑใด 

- ขอทราบรายละเอียดและผลการดําเนินงานโครงการเกษตรแปลงใหญมีขอดีขอเสียอยางไร 
เมื่อเปรียบเทียบกับการรวมกลุมในรูปแบบสหกรณ อยางไร 

- แนวทางการลงทะเบียนเกษตรกร กรณีท่ีไมมีท่ีดินเปนของตนเองแตตองเชาท่ีดินของผูอื่น 
ทําการเกษตร ผูเชาตองมีหนังสือสัญญาเชาหรือไม สงผลใหทะเบียนเกษตรกรไมใชเปนเกษตรกรตัวจริง 
ใชหรือไม  

- ขอทราบแนวทางการนําเทคโนโลยีทางภาพถายดาวเทียม สามารถแสดงขอมูลรองรอย 
การเผาไหมในแตละพ้ืนที่ สามารถแจงการกระทําความผิดดังกลาวไดทันทีหรือไม  

- ขอทราบแนวทางการเพ่ิมแรงจูงใจในการวิเคราะหดินของเกษตรกร ในการดําเนินโครงการ 
ปุยคนละครึ่ง เพ่ือใชขอมูลดินและตัวอยางดินมาวิเคราะหเพ่ือนําปุยท่ีมีสูตรตรงกับคาดินสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพดิน มีแนวทางหรือไม  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการเชารถสําหรับตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ จํานวน ๑ คัน แบบผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๘ กับโครงการ
เชารถของประจําตําแหนงรัฐมนตรีชวยและผูชวยเลขาเชนเดียวกัน จํานวน ๓ รายการ ซึ่งผูกพัน
งบประมาณถึงป ๒๕๗๑ ขอทราบสาเหตกุารตั้งงบประมาณแบบผูกพันงบประมาณและท่ีมา อยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดการขอรับงบประมาณโครงการกอสรางประตูระบายน้ํา ลําน้ํายม  
จังหวัดสุโขทัย เพ่ือแกปญหาน้ําทวม และน้ําแลงท่ีมีผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนท่ี ๔ ถึง ๕ จังหวัด 
อยางไร 

- ขอทราบแนวทางการเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรและการตั้งสมมติฐานการสรางรายไดใหกับ
เกษตรกร จํานวน ๓ เทา อยางไร  

- ขอทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่จังหวัดกับครัวเรือนเกษตรกรรมแตละจังหวัด
ไดรับงบประมาณตอครัวเรือนแตกตางกันมาก ยกตัวอยางเชนจังหวัดนนทบุรี งบประมาณท่ีลงตอ
ครัวเรือนเกษตรกรรมมากถึง ๗๓,๓๐๗ บาท ตอครัวเรือน ในขณะท่ีจังหวัดศรีสะเกษไดรับการจัดสรร
งบประมาณเฉล่ียตอครัวเรือนเกษตรต่ําที่สุดเพียงแค ๒,๔๓๙ บาท ตอครัวเรือน 

- ขอทราบแนวทางการบริหารงานขอมูลสารสนเทศของเกษตรไปใชประโยชนอยางไร ในปท่ี
ผานมานั้นหนวยงานมีความเตรยีมความพรอมอยางไร 

- ขอทราบแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล (พีดีพีเอ) ไดเตรียมความพรอม 
หรือหลักเกณฑที่กําหนดหรือไม 

- ขอทราบแนวทางการลดความซ้ําซอนของภารกิจของหนวยงานตาง ๆ อยางเชนแผนงาน
ยุทธศาสตร เกษตรสรางมูลคา โครงการขับเคล่ือนการเกษตรระดับหมูบานสูการผลิตสินคามูลคาสูง 
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หรือโครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรชีวภาพ มีแนวทาง
อยางไร 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- กรณีมีการปรับขาราชการในตําแหนงท่ีจําเปนจากพนักงานราชการ ลูกจาง คาดวาหลังจาก 

ป ๒๕๗๐ งบประมาณในอัตราบุคลากรจะมีจํานวนลดลงเพราะปจจุบันจํานวนขาราชการเกษียณ
ประมาณ ๑,๕๐๐ คน 

- ในโครงการสินเชื่อชะลอการขายขาว สินเชื่อเพ่ือรวบรวมขาวสรางมูลคาเพ่ิม โครงการชดเชย
ดอกเบี้ ยให ผูประกอบการค าข าว อ ยู ในระหวางเสนออนุกรรมการ ห ลักจากนั้ นจะเสนอ
คณะกรรมการนโยบายขาวตอไป แตในสวนโครงการประกันรายได หนวยงานไมไดมีการดําเนินการแลว 

- ในเรื่องการดําเนินการเรื่องฝุน PM ๒.๕ ไดมีการบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทย 
และกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมีมาตรการในการสนับสนุนจากภาครัฐ  
และออกมาตรการกรณีส่ิงของท่ีนําเขาจากตางประเทศสามารถตรวจสอบยอนกลับไดวามาจากการเผา
จะมีการสรางการรับรูในการดําเนินการเปนหลัก 

- เรื่องเกษตรแปลงใหญ สหกรณการเกษตรเปนการรวมกลุมบุคคลท่ีมีอาชีพลักษณะเดียวกัน 
โดยเปนการปลูกพืช หรือทําการประมง อยางเดียวกัน และหากรัฐเขาไปสงเสริมไดก็จะมีการเขาไป
ดําเนินการ 

- กรณีท่ีประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตร มีการตัดไมทําลายปาหรือปลูกพืชไมถูกตอง  
ไดมีการนําอียูดีอารมาใชในประเทศไทย โดยใหเกษตรกรไดเขาไปเปนสมาชิกเพ่ือเปนการยืนยันวา
ผลิตผลทางการเกษตรท่ีสงออกถูกตองตามกฎหมาย 

- ทูตเกษตรมีหนาท่ีใหขอมูลสินคาเกษตรในประเทศไทยและตางประเทศ จํานวน ๑๑ ทูต  
โดยจะดําเนินการพิจาณาการนําสินคาเขามาในประเทศไทย และดูแลสินคาไทยท่ีอยูในตางประเทศ 
ปญหาอุปสรรคการนําเขาสงออก 

- ในการซื้ อ เรือคืนของกรมประมงอ ยู ระหว างการดํ า เนิ นการของคณ ะกรรมการ 
และในรายละเอียดทั้งหมดจะขอนําสงเปนเอกสาร 

- กรณีเรื่องนมโรงเรียน เดิมเกษตรกรเล้ียงโคนมมีนมลนตลาดจึงมีโครงการดังกลาวขึ้นมา 
สัดสวนการจัดสรรนม คือ สถาบันเกษตรกรรอยละ ๗๐ เอกชนรอยละ ๓๐ ในปจจุบันเอกชน 
รอยละ ๗๒ สถาบันเกษตรกรรอยละ ๒๘ จึงตองดําเนินโครงการตอไปเพ่ือเกษตรกร โดยออกกฎเกณฑ
ใหการจัดสรรนมโรงเรียนตองมีการดูแลเกษตรกรและมีวัวเปนของตัวเอง และในเรื่องคุณภาพนม 
ใชมาตรฐานของ อย. และดําเนินการโดยคณะกรรมการอาหารเด็กเพ่ือเยาวชน 

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรมีแนวทางการสงเสริมความรูใหกับเกษตรกร

สามารถผลิตสินคาทางการเกษตรตอไรเพ่ิมขึ้น  
- สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ควรมีแนวทางในการแกไขปญหาดินที่ 

ไมมีคุณภาพในแตละพ้ืนท่ี ซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง และควรจัดหาปุย
คุณภาพที่ดีใหกับเกษตรกร  
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- สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินคา
เกษตรใหมีคุณภาพท่ีดีย่ิงขึ้นเพ่ือเปนการสรางและเปรียบเทียบการแขงขันสินคาเกษตรกับประเทศ 
อื่นได  

- สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนท่ีคํานึงถึง  
จํานวนครัวเรือนเกษตรกร รวมท้ังพ้ืนท่ีทําการเพาะปลูกมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ลงพ้ืนที่ จั งห วัด ให มี การกระจายงบประมาณ ลงสู พ้ื นที่ จั งห วัดอย าง เหมาะสม เป น ธรรม 
และมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนที่  

- สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โครงการซอมแซมถนนรอบอางเก็บน้ําเฉพาะ 
ในจังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณ ๕๕ ลานบาทเศษ ควรนํางบประมาณมากอสรางสถานีสูบน้ํา
หรือจัดทําแกมลิงรองรับน้ํา เปนประกับประชาชนในพ้ืนที่มากกวา  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการแกปญหาโรคใบดาง

ของมันสําปะหลังและทอนพันธุมันสําปะหลังที่ไมมีคุณภาพ อยางไร สงเสริมการผลิตและขยายตนพันธุ
ปลอดโรคและแจกพันธุท่ีไมมีโรคใหกับเกษตรกรอยางไร และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
แกปญหาดังกลาวอยางไร 

- นายวิจักขณฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดความคืบหนา โครงการ
บริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โครงการสงเสริม 
และพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
หรือสมารทฟารมเมอร และโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มีแนวทางการติดตาม
ประเมินผล สามารถเพ่ิมรายไดหรือผลผลิตไดหรือไม อยางไร 

- นางสาวรักชนก  กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการ ดังตอไปนี้ 
๑. รายละเอียดโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Sector Cosset ที่มีวัตถุประสงค ปฏิบัติการความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรดานเกษตร สนับสนุนการปองกันการโจมตีทางไซเบอร วงเงิน ๓๖.๒  
ลานบาท เปนการจัดซื้อคอมพิวเตอรท่ีรวมโปรแกรมการใชงานทางดานการเกษตรดวยหรือไม  

๒. รายละเอียดเกี่ยวกับทูตทางดานเกษตรท่ีประจําอยูตางประเทศ ปฏิบัติหนาท่ีอยางไร  
และการจัดทําขอมูลทางดานการเกษตรมีประสิทธิภาพและตอบโจทยหรือไม 

- นายวิชัย  สุดสวาสดิ์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดขอมูลความชัดเจนเรื่องการซื้อเรือคืน
ใหกับพ่ีนองชาวประมง 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการพระราชดําริงบประมาณ
จํานวน ๙ ลานบาท 

- นายวิจักขณฤทธิ์   จิวจินดา กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการแกไขท่ีดินทํากิน 
ของเกษตรกรและสงเสริมเกษตรกรแปลงใหญ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์อยางไร 
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร    ๓๒๐,๓๘๓,๗๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดตัวชี้วัดแสดงการขับเคล่ือนโครงการ และแนวทางการทบทวนตัวชี้วัด

อยางไร และรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในการเชิงลึกดานเศรษฐกิจและการเกษตรที่นําผล
วิจัยมาใชหรือไมอยางไร 

- ขอทราบรายละเอียดการตั้งงบประมาณ ในการประเมินโครงการพระราชดําริ จํานวน  
๘ โครงการ นําไปสูการดําเนินการเรื่องอะไรบาง เชน การทบทวนโครงการหรือการขอรับงบประมาณ
เพ่ิมเติม อยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการลดความเหล่ือมลํ้ากับบริหารจัดการเงินทุน ผลการดําเนินการ
เปนอยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญดานการเกษตร วงเงินมากกวา  
๕๐ ลานบาท ในปงบประมาณ ๒๕๖๘ ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดหรือไม  

- ขอทราบรายละเอียดการประชุมความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในเรื่องของครีมอีโคโนมี
อยางไร และแนวทางหรือมาตรการกับประเทศเพ่ือนบานไมไดเขารวม อยางไร พรอมกับมาตรฐาน
สมัครใจ จํานวน ๔๐๒ มาตรฐานและมาตรฐานบังคับ จํานวน ๙ มาตรฐานจากแผนจากงบประมาณ 
ป ๒๕๖๘ คือ มาตรฐานการผลิตพืชไมเผา อยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดการจัดทําขอมูลสารสนเทศเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ควรมีการ
ระบมุากกวาวาเปาหมาย 

- ขอทราบแนวทางการวัดผลเปาหมายเรื่องรายไดครัวเรือนเงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกร
เพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๐ วดัผลอยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดการจัดทําขอมูลในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาสารสนเทศเปนการแบบเก็บ
ขอมูลใหมทั้งหมดหรือบางสวน อยางไร 

- ขอทราบรายละเอียดการจัดทําขอมูลขนาดใหญหรือบิ๊กดาตา นําไปสูการพัฒนาระบบขอมูล
ดานเกษตรที่มีความจําเปนตอทุกหนวยงาน รวมถึงการใชภาพถายทางดาวเทียมอยางไร 

- ขอทราบรายละเอียดการพยากรณท่ีเพ่ือความแมนยําในการแผนบูรณาการระบบขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรหรือการจัดทําขอมูลทางดานการเกษตร แบบเปดโดยเชื่อมโยงกับศูนยขอมูลท่ีเปน
ภาครัฐอยางไรบาง  

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- กรณีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัด เดิมปลูกในพ้ืนท่ีท่ีอาจจะไมเหมาะสมปรับการปลูกท่ีเหมาะสม

เนื้อที่ จํานวน ๑.๕ ลานไร  
- กรณีการตั้งงบประมาณดําเนินโครงการพระราชดําริ จํานวน ๓๘ โครงการ โครงการสงผลให

พ่ีนองเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งโครงการขยายผลในพ้ืนท่ีอื่น ๆ เพ่ือดําเนินการตอไปหรือ 
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บางโครงการท่ียังไมสําเร็จขอมูลท่ีมีสงตอไปยังหนวยงานท่ีขับเคล่ือนโครงการตาง ๆ สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรไมไดเปนผูขับเคล่ือน เพียงแตเปนผูประเมินผลการดําเนินงาน จุดออน จุดแข็ง  

- กรณีการลดความเหล่ือมลํ้า เชน เกษตรกรผูปลูกทุเรียนขายทุเรียน สงเสริมการขาย 
เปนรูปแบบดิจิตอล หรือขายผานระบบออนไลน สามารถสรางรายไดเพ่ิมมากขึ้นเปนการเพ่ิมรายได
ใหกับเกษตรกร 

- กรณีโครงการอาสาสมัครการเกษตรเปาหมายท้ังหมด ๗๕,๐๐๐ หมูบาน ในปแรก จํานวน 
๑๕,๐๐๐ หมูบาน สวนใหญเปนพ้ืนที่ภาคกลางและแผนป ๒๕๖๗ จํานวน ๑๔,๐๐๐ หมูบาน ป ๒๕๖๘ 
จํานวน ๒๔,๐๐๐ หมูบาน และในป ๒๕๖๙ จํานวน ๒๒,๐๐๐ หมูบาน   

- กรณีสัดสวนภาคการเกษตรเมื่อเปรียบเทียบกับจีดีพีท้ังหมด คิดเปนสัดสวนรอยละ ๘  
และภาคการเกษตรท่ีมีศักยภาพ สาขาพืช สาขาสัตว สาขาประมง และสาขาปาไม บริการทางการ
เกษตร ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาสัดสวนสาขาท่ีมีศักยภาพสูงสามารถ สรางรายได
เพ่ิมขึ้น ไมวาจะเปนพืช สัตว ประมง สามารถเปนสินคาเกษตรมูลคาสูง ทําใหมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น  
ทําใหตัวเลข GDP ปรับตัวสูงขึ้น และเรื่องบริการทางการเกษตร เกษตรกรท่ีมีเครื่องมือเครื่องจักร 
สามารถรับจางเกษตรกรรายอื่น และในสวนเกษตรกรที่มีเครื่องมือเครื่องจักรท่ีแตกตางกันไป  
และสามารถยืมกันไดทําใหมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น 

- กรณีแนวทางสงเสริมใหเกษตรกรพัฒนาและปรับรูปแบบตาง ๆ ในการทําการเกษตร เพ่ือลด
ตนทุนการผลิต และการจัดทําแอปพลิเคชัน รวมทุกแอปพลิเคชันใหเกษตรกรเขาถึงขอมูลบริการ 
ทางการเกษตรใหถึงขอมูลเกี่ยวกับการปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เชน โรคระบาดการเตือนภัย 

- กรณีการบูรณาการของหนวยงานตาง ๆ ไมมีการทําขอมูลท่ีซ้ําซอนกัน เชน กรมปศุสัตว 
ทําขอมูลกับสัตว สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรวบรวมขอมูล จากกรมปศุสัตวมาวิเคราะห 
ขีดความสามารถของแตละหนวยงาน มีความสามารถแตละดานรวมกันบูรณาการในภาพรวมท้ังหมด 
ทุกหนวยงาน ไมใชเฉพาะในกระทรวงรวมถึงนอกกระทรวง 

- กรณีการขึ้นทะเบยีนเกษตรกร สําหรับเกษตรกรเชาท่ีดนิเพ่ือทําการเกษตร ตองมีการปลูกจริง
หรือไมปลูกจริง ถาพบวาปลูกจริงภายใน ๑๕ วนั ถือวา คนนั้นเปนเกษตรกร 

- กรณีการจัดทําขอมูลขนาดใหญสามารถเชื่อมโยงการจัดทําขอมูลบูรณาการหลายหนวยงาน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายภัทรพงษ  ลีลาภัทร กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการ ดังตอไปนี้ 
๑. ขอมูลรูปแบบ Shape File แผนท่ีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกขาวนาป ขาวนาปรัง ในป ๒๕๖๖  

และป ๒๕๖๗  
๒. ขอมูลรูปแบบ Shape File แผนที่ พ้ืนที่การเพาะปลูก ขาวโพดเล้ียงสัตว ในฤดูกาล  

ป ๒๕๖๖ และป ๒๕๖๗ รายละเอียดโครงการจัดทําแผนที่แสดงเนื้อหาท่ีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชิงเดี่ยว 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล  กรรมาธิการ ขอขอมูลทะเบียนเกษตรกรและขอมูลการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร 

- นายวิจักขณฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดการประเมินผลโครงการ
พระราชดําริ ทําใหรายไดเกษตรกรเพ่ิมขึ้นอยางไร 
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สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ๑๙๘,๑๐๔,๘๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติในประเด็น

ตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการสงเสริมและผลักดันมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานสมัครใจ ไปยังกลุม

อุตสาหกรรมอื่น ๆ สามารถเพ่ิมมูลคาการตลาดท่ีเปนรูปธรรม อยางไร  
- ขอทราบการจัดนิทรรศการเพ่ือเสริมสรางความเขาใจในตางประเทศเปาหมายประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือไม  
- ขอทราบมาตรฐานการรองรับคุณภาพสินคาทางการเกษตรใหอยูในระดับสากลอะไรบาง  

และสามารถรับประกันสินคาทางการเกษตรของประเทศไทยท่ีมีคุณภาพระดับสากล ซึ่งเปนการเพ่ิม
ศักยภาพใหกับสินคาไทยที่สามารถแขงขันกับสินคาตางประเทศที่เปนชนิดเดียวกันในตลาดโลกอยางไร 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
 - กรณีมาตรฐานทุกฉบับไปสูการปฏิบัติรวมกับภาคอุตสาหกรรมในสวนของมาตรฐานบังคับ 
สถานท่ีรวบรวมและคัดบรรจุทุเรียน เรื่องลงทุเรียนจะตองมีการดูแลทุเรียนแกหรือออน มีผลใชบังคับ 
ในปหนา บูรณาการกับภาคสวนท่ีเกี่ยวของภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสามาคมผูสงออก
ทุเรียน กําหนดหลักสูตรการอบรมใหกับผูท่ีเกี่ยวของ และสงเสริมการอบรมใหกับภาคอุตสาหกรรม 
กลุมผัก ผลไม 
 - กรณีดําเนินการในลักษณะของเชิงรุกนํา กฎ ระเบียบ ในระดับสากลของประเทศคูคาตาง ๆ 
ท่ีสําคัญและเปนเรื่องใหม หรือเรื่องท่ีมีการปรับปรุงแกไข ซึ่งอาจจะมีความเขมงวดมากขึ้นและกระทบ
กับผูประกอบการกับผูสงออกนํามาแจงเตือนเปนขอมูลใหผูประกอบการ ซึ่งปจจุบันมีผูประกอบการ 
ตาง ๆ เปนสมาชิกจํานวนหมื่นกวาราย สวนใหญจะเปนภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผูสงออก รวมท้ังภาค
เกษตรบางสวน สถาบันการศึกษากับหนวยราชการมีการแจงขอมูลในระบบออนไลน 
 - กรณีการพัฒนายกระดับการนํามาตรฐานสินคาเกษตรเพ่ือใหสินคาเกษตรสามารถแขงขัน 
ในตลาดโลกได บูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 - กรณีแนวทางขยายการสงออกผลไมประเภท สมโอ มะมวง ไปตลาดประเทศญี่ปุน เพ่ือให
สงออกไดทุกสายพันธ ปจจุบันสมโอสงออกไปไดเพียงหนึ่งสายพันธุ คือ ทองดี และกําลังเจรจาสามารถ
สงออกไดทุกสายพันธุ รวมท้ังทับทิมสยาม ขาวน้ําผ้ึง ขาวใหญ ขาวแตงกวา ตาง ๆ ประชาสัมพันธ
ใหกับเกษตรกรท่ีเกี่ยวของเปนระยะ สวนมะมวงปจจุบันสงออก ๗ สายพันธุ ตอไปขยายไปยัง 
ทุกสายพันธ ส่ือสารไปเบื้องตนไปยังเกษตรกรและผูสงออก และอยูระหวางรอคําตอบสุดทาย 
จากประเทศญี่ปุนประมาณตนป ๒๕๖๘ 
 - กรณีมาตรฐานบังคับ บูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของรางมาตรฐานฉบับแรกเกี่ยวกับ 
จีเอพีขาวโพดแบบไมเผา และนําไปทดลองปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตวใหเนนการรับซื้อขาวโพด 
จากผูประกอบการท่ีไดมาตรฐาน 
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 - กรณีการพิจารณาการนําเทคโนโลยีมาใชในการตรวจประเมินมาตรฐาน เพ่ือชี้จุดการเผา
หรือไมเผาไดชัดเจน ซึ่งถาเทคโนโลยีมีความชัดเจนในการตรวจสอบสามรถยกระดับมาตรฐาน  
ใหเปนมาตรฐานบังคับตอไป แตวาเปนตองมีกระบวนการตรวจสอบท่ีชัดเจนและรวดเร็ว 
 - กรณีสินคาเกษตรประเทศไทยเปนผูนําในตลาดโลก สินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพ เชน ขาวหอม
มะลิ  ทุ เรียน  มั งคุด  มะพราวออน  หรือ ลําไย สินค าปศุ สัตว  เชน  เนื้ อ ไก  สัตวน้ํ า  เชน  กุ ง  
ผานกระบวนการที่มมีาตรฐาน (จีเอพี) ระดับฟารม โรงงานแปรรูปท่ีมีมาตรฐานระดับ จีเอ็มพี อยางเชน 
(จีเอ็มพี) โรงสีขาว 
 - ในการทํามาตรฐานของพืช การปลูกพืชแบบไมเผา มีการตั้งคณะกรรมการและมีหนวยงาน
ตางๆท่ีเกี่ยวของ โดยจะดําเนินการเรื่องขาวโพดกอนและมีกรมวิชาการเกษตรทําการตรวจสอบ หาก
ผานเกณฑมาตรฐานจะมีการออกใบรับรอง และควรเปนไปโดยสมัครใจกอน 

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ควรเปดตลาดสินคาเกษตรในสวน 

ของสมโอ มะมวงไมจํากัดสายพันธุ สงออกไปประเทศญี่ปุน ควรมีการประชาสัมพันธใหเกษตรกร 
ไดรับทราบไมใชแคเกษตรกรบางกลุม  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายเอกราช  อุดมอํานวย กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ ยวกับรายละเอียดโครงการ 

ระบบเตือนภัยลวงหนาเกษตรและอาหาร ผลการดําเนินงานเปนอยางไร และการประชาสัมพันธ 
ในรูปแบบเชงิรุกหรือเชิงรับ และสามารถเชื่อมโยงระหวางการผลิต และการตลาด อยางไร 

- นายอดิพงษ   ฐิติ พิทยา กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการท่ีมี
ปงบประมาณท่ีมีอะไรบางท่ีเปนโครงการท่ีขับเคล่ือน การบรรลุเปาหมายทางยุทธศาสตรชาติประจําป 
๒๕๖๘ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของแตละโครงการ 

 
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร   ๑,๑๒๖,๓๖๔,๔๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดจํานวนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียน จํานวน ๕๖๐๐๐๐ คน มูลหนี้รวมกัน

ประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ ลานบาท สามารถแยกลูกหนี้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ถูกบังคับคดีอยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดหลังจากการบังคับใชพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวชี้วัดอยางไรในการชวยเหลือสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ใหมีชีวิตที่ดีขึ้นอยางไร  

- ขอทราบแนวทางการชวยเหลือสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรในระดับภูมิภาค  
หรือในแตละจังหวัด อยางไร  

- ขอทราบแนวทางการเชิญสมาชิกเขารวมโครงการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรทําใหสมาชิก
เพ่ิมขึ้นและไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นหรือไม  
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- ขอทราบรายละเอียดนโยบายการเก็บหนี้ และการบริหารงบประมาณบูรณาการรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางไร  

- ขอทราบแนวทางการชวยเหลือสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่เปนลูกหนี้ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ มีหลักเกณฑอยางไร 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- กรณีปญหาจากการเลือกตั้งคือกรรมการนโยบาย ๔๐ ทานโดยตําแหนง ๑๐ ทานเลือกตั้ง  

๒๐ ทาน และคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ๑๐ ทาน ในสวน ๒๐ ทานมาจากการเลือกตั้งโดยตรง สวนท่ีปญหา
ท่ีเกิดท่ีความขัดแยงจากการเลือกตั้งมา ๗ ครั้ง ทุกครั้งท่ีเลือกตั้งมีการฟองคดี และลาสุดเลือกตั้ง 
เมื่อป ๒๕๖๓  

- กรณีการขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรดําเนินการ 
แยกตามสถาบันเจาหนี้ที่ขึ้นทะเบียน แยกตามชนิดหลักประกัน แยกตามสถานะ  

- กรณีการแกไขพระราชบัญญตักิองทุน ๒๕๖๓ ใหตั้งสํานักงานใหญตัง้ในพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร
หรือปริมณฑล และภายใตการแกไขกฎหมาย กองทุนเขาไปแกหนี้เกษตรกรซึ่งเปนหนี้บุคคลค้ําประกัน
ท่ีขึ้นทะเบียนไว ๕๕๐,๐๐๐ กวาราย ประมาณรอยละ ๗๐ หนี้บุคคลค้ําประกัน ปจจุบันเกษตรกร 
ท่ีเปนหนี้บุคคลค้ําประกันมากกวา ๒๒,๐๐๐ ราย ไดรับการจัดการภายใตการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ฉบับนี้ 

- กรณีการเขารวมโครงการ องคกรท่ีขึ้นทะเบียนไวจํานวน ๕๖,๐๐๐ องคกรเกษตรกร องคกร 
ที่เขามาในกองทุนขึ้นทะเบียนไว คิดเปนจํานวน ๒๒ ,๓๐๐ องคกร มีจํานวน ๑๒ ,๓๗๕ องคกร  
ท่ีเขามาใชสิทธิฟนฟู และเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจะตองเปนผูค้ําประกัน ค้ําประกันแผน 
และโครงการและการฟนฟูเปนเหตุผลหนึ่ง  

- กรณีการแกปญหาหนี้ เกษตรกร องคกรท่ีเปนตนสังกัดตองเปนผูรับรองผูค้ําประกัน  
และใหเสนอแผนฟนฟูประกอบ พบวาเกษตรกรรอยละ ๕๐ ไมไดเสนอแผนฟนฟู ปจจุบันเปนภาคบังคับ
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาเกษตรกรตองทําแผนฟนฟู สามารถรับสิทธิจัดการหนี้สวนที่จัดการหนี้
มากอนมีการแกไขกฎหมาย เรงดําเนินการใหทําแบบฟนฟูองคกรเปนผูรับรอง 

- กรณีสํานักงานกองทุนฟนฟู สาขาจังหวัด ผานกลไกของคณะอนุกรรมการกองทุนจังหวัด
จํานวน ๑๗ ทาน ซึ่งรับมอบอํานาจโดยกฎหมายใหทําหนาท่ีติดตามการสนับสนุนการแกปญหา  
รวมถึงการใหเกษตรกรและองคกรไดใชสิทธิตามกฎหมาย ปจจุบันภายใตนโยบายของคณะกรรมการ
กองทุนเรงรัดติดตามเพ่ือแกปญหาใหเกษตรกรผูมีสิทธิไดเขาถึงการใชสิทธิตามท่ีไดมาขึ้นทะเบียนไว  
ผลการดําเนินงานสามารถเขาหลักเกณฑ ๒๐๐,๐๐๐ กวาราย และจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ ราย เปนลูกคา
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ลูกหนี้ท่ีขึ้นทะเบียนไวใชสิทธิในโครงการพักชําระหนี้ ทําใหขาด
คุณสมบัติ กองทุนไมสามารถเขาไปแกปญหา เพราะวากองทุนจะจัดการไดตองเปนหนี้ในชั้นผิดนัดชําระ 

- กรณีการแกปญหาหนี้ของ ธ.ก.ส. แมขึ้นทะเบียนไวมาก แตกองทุนเขาไปจัดการหนี้ชําระหนี้
แทนเพียง ๓ ,๔๑๘ ราย สวนท่ีเหลือ ภายใตการแกปญหา โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ ๑๖  
มีนาคม ๒๕๖๐ โครงการปรับโครงสรางหนี้จํานวน ๕๐,๖๒๐ ราย ซึ่งในกลุมนี้เปนลูกคา ธ.ก.ส.  
จํานวน ๔๗,๐๐๐ กวาราย ขอปรับโครงสรางหนี ้
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- กรณีขอมูลฟนฟูในป ๒๕๖๕ จํานวน ๒,๐๑๗ องคกร ๒,๐๑๐ โครงการ กองทุนมีการ
จัดลําดับกอนหลังภายใตเหตุผลเรื่องความจําเปน 

- กรณีการเชาสถานท่ีทํางานของสํานักงานกองทุนฟนฟู ในป ๒๕๖๘ ขอรับงบประมาณ 
เพ่ือดาํเนินการกอสรางสํานักงานท่ีใหม ไดรับการสนับสนุนอนุมัติใหใชท่ีดินท่ีราชพัสดุจากกรมสงเสริม
สหกรณ เพ่ือดําเนินการกอสราง 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายอดิพงษ  ฐิติพิทยา กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดแผนพัฒนาความรู 

ในดานเกษตรกรรมหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกองคกร
เกษตรกรตามปงบประมาณ ๒๕๖๘ อยางไร พรอมยกตัวอยาง 

 
กรมการขาว      ๔,๐๐๐,๖๙๙,๓๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมการขาวในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- โครงการพัฒนาเกษตรอยางย่ังยืน สอบถามวาโครงการดังกลาวจะพัฒนาในรูปแบบใด 
- การสงเสริมระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร ขอใหหนวยงานยกตัวอยางตลาดท่ีจะใช

รองรับในเชิงพาณิชยในอนาคต 
- ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใชเทคโนโลยีในการผลิตขาว หนวยงาน

วางแผนการกระจายพ้ืนท่ีดําเนินโครงการอยางไร 
- มีแนวทางอยางไรในการทําใหราคาขาวอินทรียมีความแตกตางจากราคาขาวปกติ 
- โครงการ Smart Farmer หนวยงานมีโมเดลอยางไรในการสงเสริมใหเด็กรุนใหมมีความสนใจ

ในการทําเกษตร 
- โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาว สอบถามวา หนวยงานมีรายไดจากการจําหนาย

เมล็ดพันธุขาวใหแกเกษตรกร เปนจํานวนเทาใด 
- หนวยงานมีวิธีการลดตนทุนและสรางสายพันธุขาวท่ีดีไดอยางไร 
- หนวยงานมีตัวชี้วัดท่ีระบุวา ชาวนามีรายไดเพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เห็นวาเปน 

การตั้งเปาหมายที่ดีและตรงตามวิถีชีวิตของประชาชนท่ีเปนกลุมเปาหมาย สอบถามวา เกษตรกรผูปลูก
ขาวและชาวนา เปนกลุมเดียวกันหรือไม รวมท้ังกลุมเปาหมายครัวเรือนชาวนาท่ีมีการนํามาประเมิน  
ใชจํานวนกี่ครัวเรือน และใชขอมูลปใด 

- ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่ิงใดเปนปจจัยสําคัญในการประเมินรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว 
วามีรายไดสูงขึ้น 

- ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่ิงใดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหตนทุนการปลูกขาวลดลง 
- โครงการผลิตขาวย่ังยืนเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก งบประมาณ ๗๐ ลานบาท  

ขอใหชี้แจงวาการบริหารจัดการงบประมาณ ๗๐ ลานบาทดังกลาว เปนอยางไร 
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- โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวรายการครุภัณฑเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ือการ
ปรับปรุงเมล็ดพันธุขาวประจําโรงงาน เขตจตุจักร กทม. (เอกสารงบประมาณ หนา ๗๕) สอบถามวา
เปนการจัดซื้อเครื่องจักรใหมหรือไม และปจจุบันหนวยงานมีเครื่องจักรดังกลาวจํานวนเทาใด 

- เสนอใหมีการทําโครงการเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนใหกับชาวนา สอบถามวาหนวยงาน 
มีแนวนโยบายอยางไร 

- เสนอใหหนวยงานมีการพัฒนาพันธุขาวท่ีลดระดับน้ําตาล โดยทําใหมีราคาท่ีดีขึ้นและผลิตได
จํานวนมากขึ้น 

- ภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย หนวยงานมีการเยียวยาเกษตรกรกลุมอาชีพตาง ๆ อยางไร 
- ปญหาภัยแลงมีแนวทางเตรยีมการรองรับสถานการณโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยางไร และการผลิต

เมล็ดพันธุขาวมีแผนการผลิตบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นอยางไร 
- สอบถามโครงการปุยคนละครึ่ง เกษตรกรตองใชสิทธผิานแอปพลิเคชันในการเขารวมโครงการ

และการชําระคาปุย กรณีเกษตรกรท่ีเขาไมถงึเทคโนโลยีมีแผนรองรบัอยางไร และหนวยใดจะตรวจสอบ
วาดินของเกษตรกรเหมาะกับการใชปุยแบบใด และมีแนวทางชวยเหลือเกษตรกรไมมีเงินใชจาย 
คาปุยอยางไร และเหตุใดจึงใหความสําคัญกับการใชปุยเคมีและจะมีแผนการใชปุยจุลินทรียหรือไม  
มีการเก็บขอมูลการใชอยางไร และมีวิธีการสุมตรวจอยางไรเพ่ือใหมั่นใจวาปุยท่ีเกษตรกรไดรับไป 
มีคุณภาพตรงตามสูตรท่ีเกษตรกรตองการ และกรณีเกษตรกรท่ีไมไดเขารวมโครงการจะมีนโยบายอื่น
ชวยเหลือเกษตรกรหรือไม 

- สอบถามโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาว งบประมาณเพ่ิมขึ้นในสวนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปรับปรุงเมล็ดพันธุขาว ในการทํากิจกรรมแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําพลังงาน
แสงอาทิตยชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวอยางไรและชวยการขาดแคลนเมล็ดพันธุขาว
อยางไร มีแนวทางแกไขปญหาการกระจายเมล็ดพันธุขาวไมท่ัวถึงอยางไรใหเห็นผลเปนรูปธรรม 

- โครงการจัดงานวันขาวแหงชาติ ขอทราบวาเกษตรกรจะไดรับประโยชนอยางไรจากการใช
งบประมาณจัดงานดังกลาว มีผูเขารวมชมงานมากนอยเพียงใดเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

- โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งแปลงเกษตรอัจฉริยะ ใชเทคโนโลยีอัจฉริยะดานใดบาง ใชเทคโนโลยี
เกษตรแมนยําสูงอยางไร เกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวเพ่ือวางแผนการผลิตไดอยางไร  
และการพัฒนาขอมูลอัจฉริยะมีการพัฒนาดานใด เกษตรกรไดประโยชนอยางไร และเหตุใดมีการจัดซื้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร นําไปใชในการพัฒนาอยางไร 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- ในสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนวยงานไดมีการพัฒนาการปรับปรุงพันธุขาว

แบบใหม เพ่ือแกไขปญหาในระยะยาว 
- ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาว ชี้แจงวา หนวยงานมีหองเย็นท่ีใชในการเก็บเมล็ดพันธุไดระยะเวลา  

๒ - ๓ ป แตปจจุบันมีความทรุดโทรม คาดวาหากทําการปรับปรุงหองเย็นในศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาว 
ทั่วประเทศ กวา ๑๐ ศูนย จะทําใหสามารถบรรจุเมล็ดพันธุหลักไดมากกวา ๕,๐๐๐ ตัน 

- ประเด็นแหลงน้ํา ชี้แจงวา หนวยงานมีกองวิจัยท่ีไดรับโอนมาจากกรมวิชาการเกษตร  
โดยยังไมมีการปรับปรุงแหลงน้ํา ปนี้จึงมีโอกาสในการปรับปรุงแหลงน้ํา เพ่ือใหสามารถใชเพ่ือการ
ทดลองไดในฤดูแลง 
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- ประเด็นปุยคนละครึ่ง หนวยงานขอสงรายละเอียดเปนเอกสาร 
- ประเด็นงานวนัขาวและชาวนาแหงชาติ หนวยงานเปนเจาภาพในการจัดงานทุกป ความคุมคา

ของการจัดงาน และจํานวนผูเขารวมงาน หนวยงานขอสงรายละเอียดเปนเอกสาร 
- แนวทางในการพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน 
๑. ใชกิจกรรมทฤษฎีใหม 
๒. ใชแนวทางเกษตรกรรมย่ังยืน ซึ่งตองประสานขอมูลจากกรมพัฒนาท่ีดิน และกรมวิชาการ

เกษตร 
- ประเด็นราคาขาวอินทรีย  หนวยงานไดทําขอตกลงกับสมาคมผูสงออกขาวอินทรีย 

และกรมสงออกขาวแหงประเทศไทย เพ่ือคัดเลือกขาวอินทรียและหาขอตกลงรวมกันในการกําหนด
ราคาซื้อขายขาว ทั้งนี้ หนวยงานขอสงรายละเอียดเปนเอกสาร 

- การเพ่ิมผลผลิตขาวอินทรีย เนื่องจากไมสามารถใชปุยเคมีได หนวยงานไดทํา MOU รวมกับ
บริษัทท่ีผลิตปุยนวัตกรรมอินทรีย เพ่ือนําไปสงเสริมใหเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรีย มีผลผลติตอไร 
ท่ีสูงขึ้น รวมท้ัง มีการทําเมล็ดพันธุอินทรียและสนับสนุนใหเกษตรกรใชสารชีวภัณฑและไตรโคเดอร 
มากอนทําการหวาน เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของราก 

- มาตรการลดตนทุนใหกับชาวนา 
๑. หยุดการเผา 
๒. โครงการเปล่ียนเมล็ดพันธุขาว เพ่ือใหไดเมล็ดพันธุดี 
๓. สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยใชเอง 
- ประเด็นการลดกาซเรือนกระจก หนวยงานมีการพัฒนาสายพันธุจุลินทรียเพ่ือกําจัดกาซมีเทน 

และยอยสลายตอซังไดภายใน ๗ วัน  
- ประเด็นรายไดจากการขายเมล็ดพันธุขาว ชี้แจงวา หนวยงานมีกองทุนหมุนเวียนสําหรับ 

การผลิตเมล็ดพันธุดีและกระจายใหแกเกษตรกร โดยหากผลิตเมล็ดพันธุ ๑๕๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ ตัน 
จําเปนตองเพ่ิมงบประมาณในกองทุนอีก ๒,๐๐๐ ลานบาท 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายเอกราช  อุดมอํานวย กรรมาธิการ ขอขอมูลสเปคเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ 
- นายวสวรรธน  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. รายละเอียดโครงการแผนยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา ในโครงการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสินคา งบประมาณ ๑๕๓ ลานบาท 
๒. รายละเอียดโครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร งบประมาณ ๑๐ ลานบาท 
๓. รายละเอียดโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาว งบประมาณ ๑,๙๘๓ ลานบาท  

และขอใหชี้แจงวามีความซ้ําซอนกับโครงการสงเสริมการเปล่ียนเมล็ดพันธุขาวหรือไม 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ 
๑. ขอรายงานการดําเนินงานการซื้อเครื่องจักรในโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาว

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๖๘ 
๒. ขอรายละเอียดโครงการสนับสนุนการลดตนทุนการผลิตดานการเกษตรผูปลูกขาว ป ๒๕๖๘ 

(ปุยคนละครึ่ง) 
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๓. รายละเอียดโครงการระบบสงเสรมิเกษตรแปลงใหญ  
(๑) โครงการระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ มีผลผลิตขาวตอหนวยเพ่ิมขึ้น เทียบแลว 

เปนปริมาณ เทาไร (กี่ตัน)  
(๒) งบตอจังหวัด ๑.๕๕ ลานบาท จะเพียงพอในแตละจังหวัดหรือไม เนื่องจากจังหวัดมีขนาด

ไมเทากัน 
๔. ผลิตภัณฑแปรรูปขาวในโครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร ขอใหชี้แจงวา  

นําไปดําเนินการอยางไร และมีการจัดจําหนายหรือนําไปสรางมูลคาเพ่ิมอะไร รวมท้ังท่ีผานมา 
มีผลิตภัณฑขาวแปรรูปอะไรบาง 

๕. โครงการผลิตและกระจายเมล็ดขาว  
(๑) มีการเก็บเมล็ดพันธุขาว ใหกับชาวนาคิดแลวเปนกี่เปอรเซ็นตของชาวนาทั้งประเทศ 
(๒) เคยมีการเก็บขอมูลหรือไม วาพันธุขาวที่ใหกับชาวนามีประสิทธิผลที่ดีขึ้นจริงหรือไม 
๖. โครงการเสริมสรางศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวมีการดําเนินงานอยางไร และมีกิจกรรม

อะไรบางในโครงการนี้ 
๗. ขอรายละเอียดการดําเนินงาน/กิจกรรมในโครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริของกรมการขาว ๑๐ ปยอนหลัง 
๘. ขอทราบการดําเนินงานโครงการ ๑ อําเภอ ๑ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ป พ.ศ. ๒๕๖๘  

และผลการดําเนินงาน ๕ ปที่ผานมาของโครงการนี้ 
๙. ขอทราบรายละเอียดโครงการสงเสริมการผลิตขาวดวยเทคโนโลยี เปนการสอนใหชาวนาใช

งานอยางเดียวหรือไม ขอใหอธิบายเทคโนโลยีที่ใช มีอะไรบาง 
๑๐. ขอรายละเอียดผลการดําเนินโครงการลดตนทุนการผลิตดานการเกษตรสําหรับเกษตรกร 

ผูปลูกขาวป ๒๕๖๖ และขอรายชื่อผลการคัดเลือกศูนยขาวชุมชนท่ีไดรับการคัดเลือก รวมท้ังขอให
ชี้แจงวาแตละศูนยขาวใชเงินไปดําเนินการอะไร 

๑๑. งบวิจัยพันธุขาว ในป พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ หนวยงานไดรับงบประมาณจํานวน
เทาใด และมีการของบประมาณจากกองทุน ววน. เปนจํานวนเทาใด 

- นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดการซื้อขายเมล็ดพันธุขาวออนไลน 
- นายซูการโน  มะทา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสิบสาม ขอรายละเอียดโครงการ

สงเสริมเกษตรกรใหมีพ้ืนที่ปลูกขาว ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีพ้ืนที่ใดบาง 
- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการสรางมูลคาเพ่ิม

จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและโครงการสงเสริมการผลิตขาวเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารสัตว 
- นายวิชัย  สุดสวาสดิ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดโครงการสงเสริม 

และพัฒนาสินคาเกษตร โครงการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร และการไดรับสิทธ ิ
ของชาวสวนในโครงการปุยคนละครึ่ง 
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กรมประมง      ๑,๖๔๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมประมงในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- โครงการพัฒนาสินคาเกษตร สอบถามวามีการเนนไปท่ีสินคาเกษตรชนิดใด  
- ขอขอมูลผลสัมฤทธิ์ของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร จํานวน ๑๙ ลานบาท  
- ขอขอมูลรายละเอียดโครงการศูนยพัฒนาประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต งบประมาณ 

๙๐ ลานบาท ขอใหหนวยงานชี้แจงเครือขายประมงที่ไดใหการสนับสนุน 
- หนวยงานมีแนวทางการใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมการเล้ียงปลาเผาะ  

แตไมประสบผลสําเร็จอยางไร 
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง งบประมาณ ๖๑๙ ลานบาท ขอใหชี้แจงวา

หนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณไปยังพ้ืนท่ีใดบาง 
- กรณีการซื้อเรือคืน สอบถามวา จํานวนเรือท่ีไดรับการอนุมัติ/ไมอนุมัติ มีจํานวนเทาไร  

และจํานวนเรือที่มีการอุทธรณมีจํานวนเทาใด  
- ในอนาคตจะมีการขยายสิทธิการซื้อเรือคืน โดยเปดลงทะเบียนใหมหรือไม 
- ประเด็นปลาหมอคางดํา หนวยงานมีแผนเตรียมความพรอมการจัดการเอเล่ียนสปชีรอยางไร 

และมีสายพันธุใดอีกหรือไมนอกจากปลาหมอคางดํา 
- การอนุมัตินําเขาปลาหมอคางดํา ผูใดเปนผูอนุมัตินําเขา และเอกชนที่เกี่ยวของตองรับผิดชอบ

อยางไร 
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง คาใชจายในการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําชุมชน

เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดคาครองชีพของประชาชน งบประมาณ ๓๐๗ ลานบาท สอบถามวามีการ
ดําเนินการอยางไร 

- ประเด็นปลาหมอคางดํา เสนอใหหนวยงานศึกษากรณีท่ีเคยเกิดขึ้นในประเทศจีน ฟลิปปนส 
และสหรัฐอเมริกา เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาใหมีประสิทธิภาพ 

- หนวยงานมีแนวทางในการสนับสนุนการทําประมงน้ําจืดอยางไร และมีโครงการสงเสริมการ
ทําประมงน้ําจืดในพ้ืนที่ใดบาง 

- ขอทราบวาปญหาปลาหมอสีคางดํา ประชาชนท้ังประเทศมีความสงสัยวาใครคือตนตอของ
ปญหา 

- ขอทราบวาโหลปลาที่ดองฟอรมาลีนอยูท่ีกรมประมงหรือสูญหายไป 
- โครงการรณรงคปลาหมอสีคางดํามีแผนการตั้งงบประมาณโครงการดังกลาวหรือไม  

ใชงบประมาณเทาใด 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- กรณีปลาหมอคางดําเปนปลาตางถิ่นท่ีเขามาในประเทศไทยโดยการลักลอบนําเขาหรือบริษัท

ขอนําเขา โดยใชงบประมาณไป จํานวน ๑๕.๔ ลานบาท ในป ๒๕๖๗ มีการตั้งของบกลาง จํานวน 
๑๘๑.๙ ลานบาท สวนในป ๒๕๖๘ ไดตั้งคําขอไว จํานวน ๗.๔๘๘ ลานบาท ซึ่งปลาหมอคางดําเปนสัตว
น้ําที่ขยายพันธุเร็ว เมื่อลงสูระบบนเิวศจะมาแยงอาหาร ที่อยูอาศัย ทําใหสงผลกระทบตอสัตวน้ําที่อยูใน
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พ้ืนท่ีนั้น หนวยงานไดดําเนินการ ๔ เรื่อง ๑. กําจัดออก ๒. ปลอยปลาผูลา คือ ปลากะพงขาว ๓. นํามา  
แปรรูปตาง ๆ ๔. ควบคุมไมใหเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔ จังหวัด ๕. การทําหมันโดยใชหลักการเหนี่ยวนํา
โครโมโซม อยางไรก็ตาม หนวยงานมีแนวทางการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหมีความเขมงวดกวาเดิม 

- กรณีการนําเอาตัวอยางการดําเนินการแกปญหาสําเร็จแลว ขอชี้แจงวา การแกปญหาจะมี
ลักษณะแบบเดียวกัน แตอาจมีบางประเด็นท่ีไมเหมือนกัน หนวยงานขออนญุาตกลับไปศึกษาในเรื่องนี้
เพ่ิมเติม 

- กรณีซื้อเรือคืนเปนโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงท่ี
ย่ังยืน ปจจุบันทรัพยากรทางทะเลมีอยางจํากัด แตมีเรือประมงพ้ืนบาน จํานวน ๕๐ ,๐๐๐ ลํา 
เรือประมงพาณิชย จํานวน ๙,๗๐๐ ลํา ซึ่งเดิมเปนการทําประมงอยางเสรี ทําใหตองมีการจัดการ
ทรัพยากรมีระบบควบคุมจํานวนวันในการทําประมง โดยรัฐบาลท่ีผานมามีการนําเรือออกทําลาย 
จํานวน ๕๐๗ ลํา และในรัฐบาลชุดใหมยังมีเรือท่ีคางอยูเดิม ๑,๐๐๗ ลํา พรอมตั้งคณะกรรมการแกไข
ปญหาประมงทะเลเพ่ือฟนฟูทรัพยากรและอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืน เมื่อพิจารณาการเห็นวาการทําลายเรือ
ไมคุมคา และใหหนวยงานมาทําโครงการใหมและสอบถามเจาของเรือแตละลํามีความประสงควาจะเอา
เรือไปทําอะไร จากการสอบถามท้ังหมด ๒๒ จังหวัด กลุมเรือมีเรือท่ีมีความประสงคจะแยกสภาพเรือ 
จํานวน ๘๗๗ ลํา กลุมเรือที่จะแยกชิ้นเรือเพ่ือไปทํารานกาแฟ จํานวน ๓ ลํา กลุมเรือท่ีจะทําเปน 
เรือลากจูง จํานวน ๔๗ ลํา สวนท่ีเหลือไมขาย 

- กรณีการสงเสริมผลผลิตของชาวประมงพ้ืนบาน ปจจุบันมีองคประมงชุมชนทองถิ่นหนวยงาน
ไดขอโครงการเพ่ือสนับสนุนสงเสริมทองถิ่นองคกรละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๐๐ องคกร  

- กรณีการใชงบประมาณในผลผลิตแหลงน้ําชุมชน การผลิตภัณฑสัตวน้ําในแหลงชุมชนโดยให
งบประมาณเพ่ิมขึ้น ๓๐๗ ลานบาท เพ่ือผลิตพันธุกุงกามกราม ปลาบึก ปลาตะเพียนขาว ปลากด  
ปลากดคัง ปลานิล เพ่ือนําไปปลอยในแหลงน้ําชุมชน จํานวน ๑,๕๐๐ แหลงน้ํา  

- กรณีการยกระดับคุณภาพสินคามีงบประมาณ จํานวน ๓๖ ลานบาท โดยมีกิจกรรม
หลากหลายเพ่ือใหสินคาประมงมีมาตรฐาน GAP การสงเสริม การตรวจวิเคราะห ปจจัยควบคุม  
การตรวจสอบโรค ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ หนวยงานจะดําเนินการใหเกิดความคุมคามากท่ีสุด 

- กรณีกิจกรรมศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพปจจุบันหนวยงานมีศูนยเรียนรู จํานวน ๘๘๒ ศูนย 
โดยจะนํางบประมาณที่ไดรับไปพัฒนาศูนยเรียนรู 

- กรณีศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีหนาท่ีหนักในการศึกษา วิจัย 
การทําการประมงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือนําไปพัฒนาในประเทศเหลานั้น  

- กรณีการเพาะพันธุปลาพ้ืนเมือง หนวยงานยังคงใหความสําคัญในการเพาะพันธุปลาพ้ืนเมือง
ของแตละจังหวัดและมีศูนยวิจัย โดยหนวยงานมีการจัดทําโครงการธนาคารสัตวน้ําเปนการสงเสริม 
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมประมาณ ๒๐๐ กวาแหง หรือโครงการประมงรวมอาสาพาปลากลับบาน 
แมน้ําโขง 

- กรณีราคาปลากะพงตกต่ํา หนวยงานไดแกไขปญหานี้มาเปนระยะเวลา ๑ ป หนวยงาน
สามารถผลิตได จํานวน ๖๐,๐๐๐ ตัน นําเขาจากประเทศมาเลเซีย จํานวน ๑๐,๐๐๐ ตัน โดยมีการ
ยกระดับการนําเขาและตรวจสอบสารตกคาง ทําใหการนําเขาเปนไปตามหลักเกณฑท่ีประเทศไทย
กําหนดไว ซึ่งศุลกากรประเทศจีนจะเปดพิธีสารรวมและเขามาตรวจสอบการเพาะมาตรฐานในเดือน
ตุลาคม หากสามารถสงไปประเทศจีนไดจะสามารถดึงราคาใหสูงขึ้นได 
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- กรณีประมงน้ําจืดมีโครงการสงเสริมอาชีพประมงน้ําจืด หนวยงานจะมีการถายทอดองค
ความรูใหกับเกษตรกร การสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ สวนแหลงน้ําตามเขื่อนหนวยงานได
งบประมาณเพ่ือมาปลอยพันธุสัตวน้ําเสริมเพ่ือใหเกษตรกรและชาวประมงไดเชนกัน 

- กรณีการกอสรางเขื่อนภูงอย ขอยอมรับวาระบบนี้จะกระทบตอประเทศไทย หนวยงานไดมี
ชุดงานวิจัยที่เสนอตอคณะกรรมการแมน้ําโขง โดยการกอสรางตองลดผลกระทบตอประเทศไทยดวย 

- กรณีการเยียวยาเมื่อน้ําลด ปจจุบันมีระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือเกษตรกร 
หนวยงานมีเกณฑท่ีจะกําหนด กุง หอย ไรละ ๑๑,๗๘๐ บาท แตตองไมเกินคนละ ๕ ไร ปลา ไรละ 
๔,๖๘๒ บาท แตตองไมเกินคนละ ๕ ไร ปลาในกระชังหรือบอซีเมนตตารางเมตรละ ๓๖๘ บาท แตตอง
ไมเกิน ๘๐ ตารางเมตร 

- กรณีการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในแมน้ําสายบุรี เปนแหลงน้ําหลักท่ีปลาในกระชัง หนวยงานเขาไป
สงเสริมตั้งแตเริ่มตน สวนการสงเสริมจังหวัดชายแดนมีโครงการพิเศษและไดรับการสนับสนุน 

- กรณีขวดโหลปลาท่ีดองฟอรมาลีนท่ีมีการนําเขาจากบริษัทหนึ่งและศึกษาวิจัยไมสําเร็จ  
จากการตรวจสอบเบื้องตนไมมีการสงตวัอยาง ขณะนี้ผานมาเปนระยะเวลา ๑๕ ป ตัวอยางที่กลาวถึงไม
อยูท่ีกรมประมง 

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีการปลอยพันธุปลาในแตละทองถิ่น หนวยงานควรคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ

ของแหลงน้ํานั้น ๆ วาพันธุปลาท่ีปลอยมีความเหมาะสมกับแหลงน้ํานั้นหรือไม และความสมดุล 
ของระบบนิเวศในแตละพ้ืนที่เปนสําคัญ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายเอกราช  อุดมอํานวย กรรมาธิการ ขอขอมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาสินคาเกษตร  

และโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร 
- นายรมธรรม  ขํานุรักษ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดขอมูลปลาหมอสีคางดํา 
๒. ขอรายละเอียดการสงออกปลาหมดสีคางดําในชวงป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  
๓. ขอรายละเอียดการกําหนดมาตรการและการแกไขปญหาของหนวยงานในการปองกัน 

การรุกรานของสายพันธุตางถิ่น  
- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการแกไขปญหา 

ปลาหมอสีคางดําและแผนการใชงบประมาณในการแกปญหาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทั้งหมด 
- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาการแพรระบาด 

ปลาหมอสีคางดํา 
๒. ขอรายละเอียดความคืบหนาโครงการซื้อเรือคืน ดําเนินการถึงขั้นตอนใด และจะดําเนินการ

สําเร็จเมื่อใด หลักเกณฑการคัดเลือกการซื้อเรือ รายชื่อเรือที่ไดรับอนุมัติทั้งหมด 
๓. ขอขอมูลรายละเอียดของมาตรการการตรวจสินคาประมงนําเขา และแนวทางการแกไข

ปญหาใหกับชาวประมง 
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- นายวิชัย  สุดสวาสดิ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบความชัดเจนการแกไขปญหาใหกับชาวประมงในเรื่องการซื้อเรือคืน 
๒ ขอรายละเอียดโครงการสงเสรมิความเขมแขง็กลุมผูผลิตดานการประมง ชาวประมงจะเขาถึง

โครงการไดอยางไร 

 
กรมปศุสัตว      ๒,๑๒๗,๑๗๘,๕๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมปศุสัตวในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- หนวยงานมีแนวทางการแกไขปญหาราคาโคตกต่ําอยางไร และใชงบประมาณสวนใด 

ในการดําเนินการ 
- โครงการศูนย เรียนรูพัฒนาผลิตสินคาเกษตร ขอใหหนวยงานชี้แจงวาใชหลักเกณฑ 

ในการคัดเลือกเกษตรกรเปนอยางไร และมีการเก็บสถิติหรือไมวาเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นเพียงใด 
- ฐานขอมูลเกษตรกรมีการนําไปเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือวางแผนในการควบคุมคุณภาพสัตว 

และราคาอาหารสัตวหรือไม 
- สถานการณปจจุบันของตลาดการซื้อขายโคในประเทศจีนและเวียดนามเปนอยางไร 
- หนวยงานมีแนวทางการแกไขปญหาการซื้อขายโคโดยผิดกฎหมายอยางไร 
- หนวยงานมีแนวทางในการสนับสนุนอาสาปศุสัตว เพ่ือการอบรมผสมเทียมหรือรักษาโรค

อยางงาย 
- หนวยงานมแีนวทางการแกไขปญหาราคาอาหารสัตวสูงขึ้นอยางไร 
- หนวยงานมีการควบคุมบริษัทเอกชนท่ีเพ่ิมมลภาวะหรือดําเนินกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม  
- หนวยงานมมีาตรฐานการควบคุมตนทุนอาหารสัตวอยางไร 
- หนวยงานมีแนวทางการแกไขปญหาราคาปลากะพงตกต่ําอยางไร 
- โครงการพัฒนาศักยภาพปศุสัตว สอบถามวากิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร งบประมาณ ๙๐ ลานบาท หนวยงานนําไปดําเนินการอยางไร 
- Agri - Map สามารถประยุกตใชกับปศุสัตวอยางไร และมีเกณฑการคัดเลือกเกษตรกรท่ีจะให

การอุดหนุนอยางไร 
- การอุดหนุนเกษตรกรเพ่ือแกปญหาที่ดินทํากิน งบประมาณ ๗.๒ ลานบาท มีเกณฑ 

การคัดเลือกเกษตรกรอยางไร 
- โครงการลดผลกระทบจากภาคปศุสัตวรวมแกปญหาลุมน้ําวิกฤติอยางย่ังยืน ซึ่งใชงบประมาณ 

๑.๕๗ ลานบาท และใชกับวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ๑ ลานบาท สอบถามวา ใชในการดําเนินการ
อยางไร 

- ขอขอมูลรายละเอียดโครงการผลิตปศุสัตวเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท  
- จํานวนโรงฆาสัตวที่ถูกตองตามกฎหมาย มีจํานวนกี่แหง และมีแผนการเพ่ิมจํานวนในอนาคต

หรือไม  
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- หนวยงานมีแผนการรับมือสําหรับการถอนลิงออกจากสัตวคุมครองหรือไม อยางไร 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- กรณี ราคาโคเนื้ อตกต่ํ า  ป จ จุบัน เกษตรกรผู เล้ียงโคเนื้ อมีป ริมาณ โคเนื้ อ  จํานวน  

๙,๖๐๐,๐๐๐ ตัว โดยประมาณ เกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อ จํานวน ๑.๔ ลานครัวเรือน สวนใหญอยูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ ๕๖ จํานวน ๕.๔ ลานตัว สายพันธุโคท่ีเล้ียงอางอิงจากขอมูลการกระจาย
น้ําเชื้อท่ีหนวยงานผลิตลงไปสูเกษตรกร สวนใหญรอยละ ๓๙ เปนลูกผสมโคบราหมันแดง รองลงมาเปน
รอยละ ๓๑.๕ เปนลูกผสมลูกผสมชาโลเล ที่เหลือเปนลูกผสมบีฟมาสเตอร  

- กรณีระบบโคเล้ียงแบงขนาดฟารมได ๔ ขนาด ขนาดยอย จํานวน ๑ – ๒๐ ตัว ขนาดเล็ก 
จํานวน ๒๑ – ๑๐๐ ตัว ขนาดกลาง จําวน ๑๐๐ – ๒๐๐ ตัว ขนาดใหญมากวา ๒๐๐ สวนใหญ 
การเล้ียงโคเนื้อในฟารมเกษตรกรในประเทศไทยสวนใหญรอยละ ๗๗.๕ เปนเกษตรกรรายยอย  
ในป ๒๕๖๖ มีผลผลิตในประเทศ จํานวน ๑.๒๙ ลานตัว สงออกได ๘๗,๑๔๔ ตัว ตลาดที่สงออก  
ลาว เวียดนามมาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา การนําเขาท่ียังมิไดระงับจากเมียนมาประมาณ ๕๐,๐๐๐ ตัว 
คงเหลือบริโภคภายในประเทศ จํานวน ๑,๒๖๗,๐๗๘ ตัว การนําเขาเนื้อสดและแปรรูป ๒๕ พันตัน 
สงออกเนื้อสด ๐.๘๗ พันตัน คงเหลือบริโภคภายในประเทศ ๒๓๖ พันตัน ตลาดจําหนายโคเนื้อเปน
ตลาดทั่วไปมี ๓ ลักษณะ เชน การซื้อโคเนื้อมีชีวิต ตลาดนัดโคกระบือ ตลาดโคเนื้อคุณภาพสูง  

- กรณีลักษณะตลาดท่ีจําหนายเนื้อโคแบงออกเปน ๓ ระดับ ตลาดระดับท่ัวไปเนื้อรอน  
ตลาดระดับกลางเนื้อแดงท่ีขายตามซูเปอรมารเก็ต ตลาดระดับบนไขมันแทรกหรือเนื้อโคคุณภาพสูง 
ปจจุบันโรงฆาสัตวมี จํานวน ๕๐๔ แหง ได GMP ๕ แหง เฉล่ียอัตราการบริโภคตอป ๑,๒๐๐,๐๐๐ ตัว
ตอป/๓,๓๐๐ ตัวตอวัน มีการสงออกประเทศเพ่ือนบานประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัวตอป  

- กรณีมาตรการราคาตกต่ํา เนื่องจากปริมาณโคลนตลาดและตลาดสงออกลดนอยลงในชวง 
โควิด ๑๙ ท่ีผานมา สงผลใหปริมาณโคสะสม มาตรการท่ีดาํเนินการภายใตคณะกรรมการมีการบังคับใช
กฎหมายในเบื้องตน เชน ๑. ลดการนําเขาโคท่ีมีชีวิตและโคเนื้อ และจะดําเนินการไปตรวจโรงงาน 
ที่ประเทศบราซิลและประเทศอารเจนตินา หากโรงงานท้ังสองไมไดมาตรฐานตามขอกําหนด 
ของประเทศไทย คงตองมีการระงับการนําเขา ๒. การผลักดันสงออกไปยังตลาดรอบบาน ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศเขมร ลาสุดรัฐบาลผลักดันการสงออกไปยังประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย สวนตลาดสําคัญหลัก คือ ตลาดประเทศจีนท่ีมีการสงออกประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตอป 
ปจจุบันยังไมสามารถสงตรงได และไดรับการปฏิเสธมาโดยตลอด เบื้องตนรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยเรงรัดและเจรจา ทําใหหนวยงานไดรับคําตอบใหสงขอมูล
เพ่ิมเติมแบบเปนโซนปลอดโรค ซึ่งภายในส้ินปนี้หนวยงานตั้งเปาสามารถเปดขายตรงยังประเทศ  
หากดําเนินการไมสําเร็จในปหนาจะครบมหามิตรไทย – จีน จะมีหารือการเปดตลาดขายตรงจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีน ๒ ชองทาง ชองทางติดชายแดนแมน้ําและทะเล ทั้งนี้ หนวยงานเสนอ 
การลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับเกษตรกรโคเนื้อ โดยการสงเสริมการปลูกพืชอาหาร
หยาบใหกับโค การแจกเมล็ดพันธุ ทอนพันธุหญา เพ่ือใหเกษตรกรขยายการปลูกมากขึ้น หรือการนํา
ผลิตภัณฑทางเกษตร เชน ตนขาวโพดมาอัดกอนหรืออัด เปนตน 
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- กรณีการลดตนทุนอาหารสัตวมี ๒ แบบ กลุมอาหารขนท่ีใชผลผลิตทางการเกษตรวัตถุดิบ
อาหารสัตวเหลานี้มีตนทุนท่ีสูงและประเทศไทยผลิตไมเพียงพอ จึงตองมีการนําเขาจากตางประเทศ 
สงผลใหอาหารขนมีราคาท่ีสูง สวนกลุมผูเล้ียงสัตวใหญหนวยงานขับเคล่ือนในการลดตนทุน โดยการ
ปลูกพืชอาหารหยาบมาทดแทน การทําอาหาร TMR จากวัสดุการเกษตรประจําทองถิ่น ในปไดรับ
งบประมาณในสวนการปลูกขาวโพดเพ่ือขายใหเกษตรกรในราคาต่ํา  

- กรณีงบประมาณดาน ICT จํานวน ๙๐.๑ ลานบาท แบงเปนงบดําเนินงาน จํานวน ๔๑.๕ 
ลานบาท เปนคาตอบแทนการใชสอยและวัสดุ คาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและวัสดุคอมพิวเตอร 
คาบริการโทรคมนาคม งบลงทุน จํานวน ๔๘.๕๗ ลานบาท คาบริการครุภัณฑคอมพิวเตอร 

- กรณีการอบรมการดูแลสุขภาพสัตวของเจาหนาท่ีผสมเทียมอาสาปศุสัตว หนวยงานไดรับ
งบประมาณจัดทําระบบการใหบริการสัตวแพทยทางไกล ระบบนี้ไดรับการจัดซื้อจัดจางและสามารถ
เปดใชในป ๒๕๖๗ เพ่ือชวยสนับสนุนอาสาปศุสัตว เจาหนาท่ีผสมเทียม เจาหนาท่ีสัตวแพทยท่ีอยูใน
พ้ืนที่หางไกล เพ่ือปรึกษาโรคผานระบบทางไกล  

- กรณีการสงเสริมการเล้ียงโคและกระบือ หนวยงานสนับสนุนใหมีการกระบือสายพันธุแท 
กับศูนยใหญจิตอาสาพระราชทานเปนกระบือปลักไทยแท  

- กรณีการปลูกหญาตองมีการประสานกับพัฒนาท่ีดินในเรื่อง A Green Map หากพ้ืนที่ใด 
ไมเหมาะสมในการปลูกพืชอืน่ หนวยงานจะสงเสริมใหปลูกหญาทดแทน  

- กรณีโครงการลุมน้ําวิกฤต จํานวน ๑ ลานบาท เปนคากรวดน้ําเสียเพ่ือหาแหลงกําเนิดมลพิษ
ประมาณ ๔๐ ตัวอยาง   

- กรณีงบจางเหมา จํานวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท โครงการผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
นํามาใชทําสติ๊กเกอรเพ่ือติดท่ีผลิตภัณฑปศุสัตวจากสถานประกอบการท่ีผานการประเมินวาสินคา 
ปศุสัตวท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และการประชาสัมพันธผลิตภัณฑปศุสัตวท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
รวมถึงการเขาถึงส่ือประชาสัมพันธ  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายเอกราช  อุดมอํานวย กรรมาธิการ ขอขอมูลสถิติการจับกุมของกรมปศุสัตว 
- นายภัทรพงษ  ลีลาภัทร กรรมาธิการ  
๑. ขอมูลรายงานตนทุนราคาโคและสุกรหนาฟารม ยอนหลัง ๕ ป 
๒. ขอมูลรายงานตนทุนอาหารสัตวโคและสุกร ยอนหลัง ๑๐ ป 
๓. แผนวัคซีนลัมปสกิน (Lumpy skin disease) และปากเทาเปอยของกรมปศุสัตว 
๔ รายละเอียดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร เรื่องการลด

ตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว  
การพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว การพัฒนาการผลิตปศุสัตว และการพัฒนาสุขภาพสัตว 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอขอมูลความคืบหนากรณีการนําเขาหมูเถื่อน 
จากตางประเทศ 

- นายวรวงศ  วรปญญา เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนท่ีเจ็ด ขอขอมูลจํานวนโรงฆาสัตว 
ท่ีถูกตองตามกฎหมาย มีจํานวนกี่แหง และมีแผนการเพ่ิมจํานวนในอนาคตหรือไม 
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- นายวิจักขณฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดมาตรการการปรับลดแมพันธุหมู 
๒. ขอรายละเอียดผลการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการตัดวงจรลูกหมู 

 
กรมวิชาการเกษตร     ๑,๘๖๘,๘๙๑,๖๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมวชิาการเกษตรในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- โครงการขับเคล่ือนผลงานวิจัยสูการใชประโยชน ชุมชนท่ีนํางานวิจัยไปใชจํานวน ๒๐ ชุมชน 

มีผลงานวิจัยดานใดโดดเดน และหนวยงานวางแผนในการเนนการพัฒนาดานใด 
- ศูนยพัฒนาการเรียนรูความเปนเลิศดานเทคโนโลยี สอบถามวา การกําหนดในการถายทอด

เทคโนโลยี มีรายละเอียดอยางไร 
- การแกไขปญหาโรคใบดางในมันสําปะหลัง หนวยงานมีการขอรับจัดสรรงบประมาณ 

จากสํานักงบประมาณหรือไม 
- โครงการยกระดับมาตรฐานสินคาทางการเกษตร สอบถามความคืบหนาการตรวจ  
GAP (Good Agriculture Practices: GAP) ในปจจุบัน วาหนวยงานมีการตรวจสอบใหกับ

เกษตรกรโดยไมเสียคาใชจาย ใชหรือไม 
- โครงการสรางมูลคาเพ่ิมเศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งมีการจัดหาเครื่องจักรเพ่ือลดการเผาออย

และการเผาขาวโพดเล้ียงสัตว ขอใหสงสเปคของเครื่องจักรดังกลาว 
- โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางย่ังยืน สอบถามวา หนวยงานมีแนวทางการ

จัดการเรื่องฝุนทุติยภูมิหรือการใชปุยที่เกินขนาดและทําใหไนเตรตละเหยออกมา อยางไร 
- เอกสารงบประมาณ หนา ๖๒๐ – ๖๒๑ งบประมาณคากอสรางและงานจัดสวนนอกอาคาร 

งบประมาณกวา ๗๐๐ ลานบาท เปนงานกอสรางสําหรับงานพืชสวนโลกใชหรือไม 
- ขอทราบวาหากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกท่ีจังหวัดอุดรมีปญหาการสงมอบพ้ืนท่ีให

ประเทศสมาชิกไมไดตามที่กําหนด หนวยงานมีมาตรการในการรองรับปญหาท่ีจะเกิดขึ้นอยางไร 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- กรณีการสุมตรวจคณุภาพ หนวยงานมี ๔ ขั้นตอนในการตรวจคุณภาพปุย สําหรับโครงการปุย

คนละครึ่ง โดยมีการตรวจโรงงานผลิตตั้งแตขั้นตอนแรกทุกบริษัทท่ีเขารวม ซึ่งหนวยงานจะใหบริษัทท่ี
ผลิตในแตละครั้งสงตัวอยางปุยเขาหองแล็บท่ีมี ISO อยางไรก็ตาม หนวยงานจะดําเนินการสุมตรวจปุย
จากสหกรณการเกษตรปุยท่ีสงมาตรงตามสูตรหรือไม สุดทายหนวยงานจะไปตรวจการใชปุย 
ของเกษตรกรตามไรนาอกีครั้ง 

- กรณีการขับเคล่ือนงานวิจัยชุมชน หนวยงานมุงเนนการจัดทําศูนยเปนเลิศเพ่ือปรับปรุงพันธุ
พืช โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําหนดใหนักวิจัยมีการรับรองพันธุพืช เชน พันธุพืชแนะนํา พันธุพืช 
ที่หนวยงานสนับสนุนที่เปนพืชเศรษฐกิจ เปนตน สวนการลดคาใชจายและการตอยอดงานวิจัย 
หนวยงานสนับสนุนใหเกษตรกรใชชีวภัณฑ เคมีเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
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- กรณีมันสําปะหลัง หนวยงานไดมีการผลิตทอนมันทนทานโดยใชพันธุอิทธิ ๑ ๒ ๓ จํานวน 
๑๐,๐๐๐ ทอนพันธุ และมีการขยายทอนมันทนทานขนาน ๒๐X ซึ่งใน ๑ ป สามารถผลิตทอนพันธุได
เปน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ทอนพันธุ อยางไรก็ตาม ความตองการที่แทจริงมีประมาณหลายลานทอนพันธุ 
ขณะนี้หนวยงานไดมีการตั้งคําของบประมาณ รวมถึงตั้งคําของบกลางรวมกับกรมสงเสริมการเกษตร 
แตหนวยงานก็ยังมิไดรับการสนับสนุนงบประมาณในสวนนี้เพ่ิมเติม 

- กรณีการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร GAP, GAP Plus ในเรื่องของงบประมาณหนวยงาน
เห็นวายังมีความจําเปนท่ีตองดูแลเกษตรกรรายยอย เพ่ือสนับสนุนใหการจัดทํามาตรฐานสินคา GAP  
ใหพ่ีนองเกษตรกรสามารถเขาในเรื่องการทํามาตรฐาน GAP 

- กรณีโครงสรางมูลคาเพ่ิมไบโอชาร (Biochar) เปนการนําผลผลิตของสินคาเกษตรในการ
ปรับปรุงคุณภาพอันจะนําไปสูคารบอน เครดิต (Carbon Credit) ตอไป เพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิม
ทางการเกษตร  

- ปจจุบันหนวยงานสามารถท่ีเปนหนวยตรวจสอบ รับรอง และประเมิน โดยไดรับเครดิต 
จากองคการบริหารกาซเรือนกระจก ทําใหสามารถลดคาจางท่ีปรึกษาและลดการตรวจประเมินได 
รอยละ ๕๐ สวนคาใชจายหนวยงานยังคงอยากใหมีการสนับสนุนโครงการประสบความสําเร็จ 
อยางตอเนื่อง 

- กรณีการลดตนทุนปจจัยการผลิตตาง ๆ ภารกิจหลักเปนการใชชีวภัณฑในการลดตนทุน  
การจัดการเคมีเกษตรและการใชปุยเคมีใหนอยลง ทําใหการดําเนินการตามเกษตรกรในการลดตนทุน 
ปจจัยการผลิต หนวยงานไดดําเนินการอยางตอเนื่อง 

- กรณีการสนับสนุนงานวิจัยใหตรงกับความตองการของเกษตรกร โดยการใหความรูทางดาน
เกษตรตาง ๆ หนวยงานพรอมรับขอเสนอแนะท่ีจะดําเนินการสนับสนุนใหตรงกับความตองการ 
ของเกษตรกร  

- กรณีการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกท่ีจังหวัดนครราชสีมา ท่ีคณะรัฐมนตรีมีการจัดประชุม
สัญจรท่ีผาน กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ  
เพ่ือดําเนินการออกแบบมาสเตอรแพลนทในเรื่องของการจัดงานพืชสวนโลกท่ีจังหวัดนครราชสีในป 
๒๕๗๒ ตามท่ีกําหนดไว  

- กรณีการจัดประชุมพืชสวนโลกอุดรในสวนการจัดรูปแบบ A และรูปแบบ B ซึ่งในสวนของ
รูปแบบ B เปนลักษณะของจังหวัด โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามมติคณะรัฐมนตรี คือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักในการจัดภาพรวม สวนจังหวัดอุดรเปนหนวยงานหลักเปน
หนวยงานในพ้ืนท่ี สําหรับการย่ืนประมูลสิทธิจะเปนสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(สสปน.) และการดําเนินการตาง ๆ ท่ีเกิดความลาชา เกิดจากออกแบบมาสเตอรแพลนทในครั้งแรก 
มีผูรองใหย่ืน e-bidding ใหม สงผลใหเกิดความลาชา ซึ่งในเดือนเมษายนท่ีผานหนวยงานไดรับแบบ
มาสเตอรแพลนทและมีขอคิดเห็นวาการออกแบบไมตรงกับระเบียบพัสดุ ทําใหจังหวัดอุดรปรับปรุง
มาสเตอรแพลนทใหตรงตามระเบียบพัสดุตอไป ลาสุดไดมีการปรับปรุงเปนท่ีเรียบรอยและดําเนินการ
รายงานสงแบบใหคณะกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณา และจะเขาสูกระบวนการประกาศ TOR ตอไป 
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- กรณีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาเกี่ยวกับการเปดงานมหกรรมพืชสวนโลกภายในวันท่ี  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ตองมอบพ้ืนท่ีใหกับประเทศสมาชิกหากการถมดินลาชาตามระยะเวลาท่ีเหลือ 
 ๑ ป หนวยงานหวังวาการออกแบบมาสเตอรแพลนทรวมกับคณะกรรมการ TOR จะสามารถ
ดําเนินการไดเสร็จโดยเร็วตามท่ีกําหนดไว 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการงาดําพันธุอุบล ๓ จากหิ้งสูนา สรางรายไดเสริม 
๒. ผลสัมฤทธิ์ของเครื่องขุดมันสําปะหลัง  
๓. ผลสัมฤทธิ์ของ Mobile Application ตรวจวัดและจําแนกโรคท่ีแสดงบนใบมันสําปะหลัง 
- นายภัทรพงษ  ลีลาภัทร กรรมาธิการ ขอสเปคเครื่องจักรท่ีใชเพ่ือลดการเผาออยและการเผา

ขาวโพดเล้ียงสัตว 
- นายพชร  จันทรรวงทอง เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี ขอเอกสารแผนแมบท (master 

plan) การจัดงานพืชสวนโลกที่จังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๒ เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการจัดงานพืชสวนโลก 

- นายวัชระพล  ขาวขํา โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดความคืบหนาโครงการ
พืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี แผนงานบริหารจัดการประชาสัมพันธกิจกรรม และโครงการ Master 
Plan ประสบปญหาใดจะดําเนินการอยางไรตอไป 

 
กรมหมอนไหม      ๓๖๔,๖๕๙,๓๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมหมอนไหมในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ปจจุบันเกษตรกรท่ีปลูกหมอนไหมมีจํานวนกี่ราย และหนวยงานมีระบบจัดเก็บขอมูล

เกษตรกรหรือไม 
- หนวยงานมีแนวทางในการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑไดอยางไร และมีแนวทางในการแขงขัน 

ในตลาดอยางไร 
- ชองทางการซื้อขายผาไหมของหนวยงาน มีชองทางใดบาง และกลุมลูกคาเปนกลุมใด 
- หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรการตลาดสําหรับการสงออกสินคาหรือไม 
- หนวยงานมีการวิจัยหรือพัฒนาพันธุไหม เพ่ือใหการสวมใสผาไหมเหมาะสมกับคนทุกวัย

หรือไม 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- กรมหมอนไหมมีการตั้งขึ้นตามพระราชดาํรสัของพระพันปหลวง ซึ่งอาชีพปลุกหมอนเล้ียงไหม

เปนอาชีพภูมิปญญา แมจะมิไดเปนอาชีพหลัก แตอุตสาหกรรมการทําไหมเปนรายไดหลักของ 
กลุมอาชีพ  

- ภารกิจของหนวยงานท่ีจําเปนตองเปนหนวยงานระดับกรม เนื่องจากหากไมมีหนวยงาน 
จะไมมีผูสนับสนุนไขไหมใหแกเกษตรกร 
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- ปจจุบันเกษตรกรหมอนไหมมีจํานวน ๘๔,๒๑๐ ราย ซึ่งหนวยงานมีระบบการเก็บขอมูล 
และขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว 

- แมหนวยงานไมมีงบลงทุนดานนวัตกรรม แตหนวยงานไดมีการทํา MOU กับมหาวิทยาลัย
และหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับการทําวิจัย เชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชมงคลสุรินทร 
รวมท้ัง หนวยงานมีการขอรับทุนจากสํานักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร ในสังกัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ  

- ประเด็นการแขงขันกับผาไหมจีน ชี้แจงวา หนวยงานมีการเปดตลาดในตางประเทศ โดยทํา
การซื้อขายผาไหม และผลิตภัณฑจากไหม รวมทั้งน้ําหมอนหรือน้ํามัลเบอรรี่  

- ประเด็นชองทางในการซื้อขาย ชี้แจงวา ปจจุบันมีตลาดชุมชนท่ีขายผาไหมและผลิตภัณฑ 
จากไหม จํานวน ๔,๑๖๐ ราน ท่ัวประเทศ รวมท้ังตลาดในหัวเมืองใหญ และการขายผานชองทาง
ออนไลน  

- ประเด็นการสงออก ในปที่ผานมามีการสงออกผาไหมไปยังตางประเทศ เชน อเมริกา ฝรั่งเศส 
และฮองกง 

- งบประชาสัมพันธของหนวยงานมีการแฝงไวในโครงการตาง ๆ โดยมิไดแยกออกมาเปน 
งบประชาสัมพันธโดยเฉพาะ 

- หนวยงานไดรวมกับสถาบันการศึกษาในการวิจัย เพ่ือใหการออกแบบผาไหมมีความทันสมัย
และเขากับทุกวัย 

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- งบประชาสัมพันธของหนวยงาน ควรเปนการประชาสัมพันธผลลัพธ เพ่ือใหประชาชนใหความ

สนใจผลิตภัณฑ และเพ่ิมรายไดใหแกหนวยงาน  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวภคมน  หนุนอนันต กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ปจจุบันเกษตรกรท่ีปลูกหมอนไหมมีจํานวนกี่ราย และหนวยงานมีระบบจัดเก็บขอมูล

เกษตรกรหรือไม 
๒. หนวยงานมีแนวทางในการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑไดอยางไร และมีแนวทางในการแขงขัน 

ในตลาดอยางไร 
๓. ชองทางการซื้อขายผาไหมของหนวยงาน มีชองทางใดบาง และกลุมลูกคาเปนกลุมใด 
๔. หนวยงานมแีผนยุทธศาสตรการตลาดสําหรับการสงออกสินคาหรือไม อยางไร 
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